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'ประยุทธ'นั่งนบข.ดูแลขาว 
การแกปญหาขาวท้ังในดานราคาและการจัดการผลผลิตฤดูกาลใหม ภายหลังการจํานําขาวตามนโยบาย

รัฐบาลชุดท่ีผานมาสิ้นสุดลง ยังเปนประเด็นท่ีสรางความกังวลใหกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ท่ีมี
ขอเสนอหลากหลายแนวทาง แตตองใชเงินในการอุดหนุนท้ังสิ้น ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 

อยางไรก็ตาม ทางเลือกท้ังหมด ตองเขาสูการตัดสินใจของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ผูบัญชาการ
ทหารบกและหัวหนาคสช. ภายหลังตัดสินใจลงมานั่งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการขาวดวยตัวเอง 

แหลงขาวจาก คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปดเผยวา คสช. จะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบาย
บริหารจัดการขาว (นบข.) ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการท่ีดูแล ควบคุมและกําหนดนโยบายเก่ียวกับขาว แทน
คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) ในรัฐบาลชุดกอน โดยองคประกอบของคณะกรรมการ นบข. จะมี 
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนา คสช. เปนประธาน และมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองหัวหนา คสช.
ฝายเศรษฐกิจเปนรองประธาน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ คสช. เปนกรรมการ รวมท้ังมี
หัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวงและหัวหนาสวนราชการ เปนกรรมการอีกหลายคน เชน ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีปลัดกระทรวงพาณิชยเปนกรรมการและเลขานุการ 

สําหรับอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการชุดดังกลาว ในเบื้องตนกําหนดใหมีอํานาจหนาท่ีโดยตรง ใน
การกําหนดนโยบายเก่ียวกับขาว รวมท้ังการระบายสินคาขาว กําหนดราคา ใหเปนไปตามกลไกตลาด และเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีอํานาจในการตั้งคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของข้ึนมาชวยใหการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฯ มีประสิทธิภาพ โดยในเบื้องตนไดกําหนดใหมีการตั้งคณะอนุกรรมการ ข้ึนมาตรวจสอบโครงการรับ
จํานําขาวในรัฐบาลท่ีผานมา เพ่ือรวบรวมรายละเอียดและขอเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินโครงการ เชน ปริมาณการ
รับจํานําขาว วงเงินท่ีใชในการรับจํานําขาว ปริมาณการระบายขาวท่ีแทจริง เปนตน 

นอกจากนั้นจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมาดําเนินการตรวจสอบตรวจสต็อกขาว โดยการเขาไป
ตรวจสอบสต็อกขาวท่ัวประเทศ จะใชกําลังพลในแตละกองทัพภาคสนับสนุน ซ่ึงการตรวจสอบโครงการรับจํานําขาว
ของคณะอนุกรรมการท่ีตั้งข้ึนจะเปนคนละสวน กับการทํางานของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) ท่ีดําเนินการตรวจสอบโครงการรับจํานําขาวในประเด็นตางๆ แลว 

รายงานขาวจากท่ีประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปดเผยวา ในการหารือแนวทางแกไขราคา
ขาวเปลือกตกต่ํา ท่ีประชุมท่ีมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ คสช. เปนประธานไดระดม
ความเห็นจากทุกภาคสวน โดยไดศึกษาตนทุนการผลิตขาวนาป 2557 เฉลี่ยท้ังประเทศ แลวพบวา ตนทุนรวมตอ
เกวียนสูงถึงตันละ 10,831 บาท เม่ือแยกเปนตนทุนรวมตอไร จะอยูท่ีไรละ 4,787.10 บาท โดยผลผลิตตอไรจะอยูท่ี 
402 กิโลกรัม ในจํานวนนี้ตนทุนคงท่ีเฉลี่ยไรละ 797.30 บาท ตนทุนผันแปรไรละ 3,989.75 บาท โดยตนทุนตอไรท่ี
มีอัตราสูงสุดอยูท่ีภาคกลาง คือ ไรละ 5,750 บาท รองลงมาคือภาคเหนือ ไรละ 4,966.37 บาท 

นอกจากปญหาตนทุนการผลิตสูงแลว ยังมีประเด็นปญหาอ่ืนๆ ท่ีชาวชาวนาท่ัวประเทศประมาณ 3.7 ลาน
ครัวเรือน ตองเผชิญคือ ชาวนาถึง 80% ตองเชาท่ีนา และสวนใหญมีท่ีนาไมเกิน 20 ไร สวนปญหาอ่ืนๆ แบงเปน
ปจจัยภายนอก ผลผลิตออกสูตลาดมากชวงฤดูกาลผลิต การถูกกดราคา กฎหมายและโครงสรางตลาดไมเอ้ือตอ
ชาวนารายยอย ราคาจะตองข้ึนกับกลไกตลาด และสภาพดินฟาอากาศ 

 
 

ประจําวันท่ี 4-11 มิถุนายน 2557 
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สวนปจจัยภายใน ไดแก ผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํากวาประเทศเพ่ือนบาน ตนทุนการผลิตสูง จากการซ้ือเมล็ด
พันธุ ปุยเคมี ยาฆาแมลง และคาเชาท่ีนา เกษตรกรสวนใหญเปนผูสูงอายุ ขาดความรู ขาดทักษะการเกษตรสมัยใหม
ไมรูเทาทันกลไกตลาด 

ขอเสนอเพ่ือการดูแลราคาขาวของกระทรวงพาณิชย แบงเปนขอเสนอจากกรมการคาภายใน แบงเปน
ระยะสั้น ไดแก ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ใหสินเชื่อแกเกษตรกร โดยใชขาวเปลือก
หอมมะลิและขาวเปลือกเหนียวเปนหลักประกัน ใหผูประกอบการคาขาวเก็บสต็อกเพ่ิมข้ึนและนําขาวในสต็อกเปน
หลักประกันเปาหมาย 5 ลานตัน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ของราคาขาวเปลือก ให ธ.ก.ส. ดําเนิน
โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2557/58 เชนเดียวกับโครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2556 กํากับ
ดูแลการจําหนายปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช สวนมาตรการระยะยาว สนับสนุนการผลิตขาวคุณภาพดี ตั้งกองทุน
ชาวนาจากภาษีหัก ณ จายของผูสงออก 0.75% เพ่ือนํามาพัฒนาชาวนา 

สวนขอเสนอ ของกรมการคาตางประเทศ ระยะสั้น ชะลอการระบายขาวในสต็อกในชวงผลผลิตออกมาก 
เพ่ิมปริมาณการสงออกในรูปขาวนึ่งใหมากข้ึน ระยะกลาง เรงรัดการสงออกขาวคุณภาพดีเพ่ิมข้ึน ขยายตลาดเพ่ิมข้ึน 
อยางไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย ไดจัดทําแผนดานการตลาดโดยรวม ไดแก การกระจายความเสี่ยง โดยใชกลไก
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา (AFET) แปรรูปสินคาขาวและผลิตภัณฑและผลิตภัณฑขาวท่ีมีคุณภาพ ยกระดับราคา 

ขอเสนอผูสงออกขาว แบงเปนระยะสั้น ดึงซัพพลาย สวนเกินออกจากตลาดในชวงตนฤดู โดยเรงรัดการ
สงออก ผานการใชประวัติผูสงออกและปริมาณสงออกเปนเกณฑในการพิจารณาและใหการอุดหนุนชวยเหลือใน
แบบข้ันบันได 

สวนการจัดการสต็อกขาวรัฐ คือใหเรงระบายขาวจากป 2556/57 เพ่ือลดการเสื่อมคุณภาพ, ควบคุมการ
รับ-จายขาวในสต็อกใหรัดกุม, การขายขาวจีทูจีกับจีนใหผูสงออกเขาประมูลดวย ชวยกระตุนใหมีการซ้ือขาวจาก
เกษตรกร  

ขอเสนอโรงสีขาว คือ กําหนดราคาขาวเปลือกข้ันต่ํา หากราคาซ้ือขายตลาดปกติมีราคาต่ํากวาราคาข้ันต่ํา 
(ตนทุนชาวนา+กําไร) ใหรัฐบาลเขามาแทรกแซง สนับสนุนปจจัยการผลิต โดยรัฐบาลชวยเหลือเปนเงินสดและให
ชาวนานําใบเสร็จรับเงินมาแสดงสวนลดกับ ธ.ก.ส. 

ขอเสนอชาวนา ประกอบดวย สมาคมสงเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาขาวไทย สมาคมชาวนาและ
เกษตรกรไทย สภาเกษตรกรแหงชาติ คือ ขอใหชาวนาขายขาวไดในราคา ท่ีเกษตรกรอยูได ไดแก ขาวเปลือกหอม
มะลิตันละ 16,000 บาท, ขาวเปลือกเจา ตันละ 9,000-10,000 บาท หรือ ตันละ 12,000 บาท เพราะตนทุนการ
ผลิตสูง ไรละ 5,000-7,000 บาท ชวยเหลือดานปจจัยการผลิต เชน คาเมล็ดพันธุ คาปุย ตันละ 15,000-30,000 
บาท ตามตนทุนจริง เฉพาะชาวนาท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกิน 20-30 ไร 

นอกจากนี้ ยังขอใหรัฐบาลแทรกแซงในราคาท่ีเหมาะสม หรือชดเชยสวนตางระหวางราคากับตลาดกับ
ราคาเปาหมายท่ีกําหนด และขอใหคงการจํานําท่ียุงฉางเพ่ือชะลอการจําหนายและเปนประเพณี เสริมสภาพคลอง
เงินทุนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ําใหสหกรณ เพ่ือรวบรวมขาวเปลือกจําหนาย 

ขอเสนอนักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดแก ระยะสั้น ใหเกษตรกรรวมกลุมเปนชุมชนเขมแข็ง ผลิตขาวเฉพาะทองถ่ิน ระยะ
กลาง ลดตนทุน ปรับปรุงพันธุขาวคุณภาพดี และใหผลผลิตตอไรสูง ลดการใชปุยเคมี ระยะยาว จัดทําระบบ
ชลประทานและจัดโซนนิ่ง กรณีหามเกษตรกรเพาะปลูกใหรัฐบาลชดเชย เม่ือปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ปฏิรูปท่ีดิน 
เก็บภาษีท่ีดิน ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีใหผลตอบแทนดีกวา 
ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

คลังช้ีใชเวลา 6 ปเคลียรหนี้จํานํา 5 แสนลาน 
แหลงขาวจากกระทรวงการคลัง เปดเผยวา กระทรวงการคลังไดประเมินภาระผลขาดทุนจากโครงการ

จํานําขาวเปลือกของรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตรในชวง 5 ฤดูการผลิต พบวาสรางภาระหนี้ถึง 5 แสนลานบาท จะตอง



 

สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 3 

ใชเวลาการชําระหนี้อยางนอย 5-6 ป ในจํานวนนี้ถือเปนภาระตองบประมาณรายจายท่ีตองจายสําหรับดอกเบี้ยและ
เงินตนในแตละปเปนจํานวนมาก 

"ผลขาดทุนของโครงการจํานําขาว และภาระดอกเบี้ยเงินกูนั้น รัฐบาลจะตองตั้งงบประมาณในแตปเพ่ือ
ชําระ ขณะท่ีในแตละป รัฐบาลมีภาระตองตั้งงบชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ยจากการกูเงินไมถึงปละสองแสนลาน
บาท โดยปงบประมาณ 2557 ตั้งงบชําระหนี้เงินตน 5.28 หม่ืนลานบาท และงบชําระดอกเบี้ย 1.33 แสนลานบาท" 
แหลงขาว กลาว 

ท้ังนี้ โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลยิ่งลักษณและรัฐบาลกอนหนานั้น ไดใชเงินกูไปแลวรวม 7.3 แสน
ลานบาท มีดอกเบี้ยเฉลี่ยท่ี 3 % จะมีภาระดอกเบี้ยปละประมาณ 2 หม่ืนลานบาท และผลขาดทุนตองตั้ง
งบประมาณชําระหนี้ในแตละปดวย 

สําหรับผลขาดทุนของโครงการจํานําขาวกอนรัฐบาลยิ่งลักษณ รวม 13 โครงการ มีภาระขาดทุนกวา 1 
แสนลานบาท สวนผลขาดทุนของโครงการรับจํานําขาวภายใตรัฐบาลยิ่งลักษณ ท่ีนักวิชาการคาดวา จะมีผลขาดทุน
ไมต่ํากวา 4 แสนลานบาท และอาจสูงถึง 5 แสนลานบาท จากการรับจํานําขาวทุกเมล็ดในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาด
กวา 40 % รวม 5 ฤดูกาลผลิต 

หากรัฐบาลระบายขาวในสต็อกลาชา ภาระหนี้เงินกูของโครงการนี้ ก็จําเปนตองตอายุหนี้หรือ ROLL 
OVER ออกไป โดยในแตละปจะมีภาระหนี้ของโครงการรับจํานําท่ีจะตอง ROLL OVER ออกไปราว 1.5 แสนลาน
บาท 

"การ ROLL OVER หนี้กอนนี้ออกไป ก็จะมาเบียดวงเงินท่ีกระทรวงการคลัง จะสามารถคํ้าประกันใหแก
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงตามพ.รบ.บริหารหนี้สาธารณะ มาตรา 28 ระบุวา ในปงบประมาณหนึ่ง กระทรวงการคลัง จะคํ้า
ประกันไดไมเกิน 20 % ของงบประมาณรายจายท่ีใชบังคับอยูในขณะนั้นและงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม" 
แหลงขาว ระบุ 

ปจจุบัน ภาระการคํ้าประกันของกระทรวงการคลัง ยังอยูในระดับไมถึง 10 % ของงบประมาณรายจาย 
โดยในปงบประมาณ 2557 อยูท่ี 9.88 % ทําใหยังมีชองวางเพียงพอท่ีจะรองรับการ ROLL OVER 

ท้ังนี้ ปจจุบัน หนี้สาธารณะของรัฐบาลอยูท่ี 46.07% หรือประมาณ 5.550 ลานลานบาท สูงข้ึนกวาชวง
ปลายป 2554 ซ่ึงเปนชวงท่ีรัฐบาลยิ่งลักษณ เพ่ิงเขารับตําแหนงใหม ซ่ึงอยูท่ี 40.78% โดยภาระหนี้ท่ีเพ่ิมข้ึนมาสวน
ใหญ มาจากโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล 

สวนในการจัดหาเงินกูมาชําระเงินคาขาวใหกับชาวนา ตามโครงการจํานําขาวรอบท่ีสอง วงเงิน 4 หม่ืน
ลานบาทนั้น กระทรวงการคลังไดสงหนังสือเชิญชวนสถาบันการเงินจํานวน 32 แหง เพ่ือเขารวมประมูลเงินกูใน
ลักษณะ Term Loan อายุ 3 ป เพ่ือใชในโครงการจํานําขาวรอบท่ีสองวงเงิน 4 หม่ืนลานบาท โดยกําหนดวงเงินข้ัน
ต่ําในการประมูลท่ี 2 พันลานบาท เปดประมูลวันท่ี 12 มิ.ย.นี้ และ กําหนดการเบิกเงินกูท้ังจํานวนในวันท่ี 19 มิ.ย.นี้ 

ท่ีผานมา กระทรวงการคลังไดดําเนินการจัดหาเงินและคํ้าประกันใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.)จํานวน 5 หม่ืนลานบาท ในลักษณะTerm Loan โดยธนาคารออมสินชนะการประมูลท้ัง
จํานวน ดวยอัตราดอกเบี้ย BIBOR -0.1% หรือ 2.1792% 
ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

จ้ี “คสช.” ทวงคืนแชมปสงออกขาวเอกชนแนะงัดโปรโมช่ันลด-แลกชิงสวนแบงตลาด 
นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยวา ผูสงออกขาวตองการเสนอ

ให คณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 20-30 ลานบาท ในการจัดทําโปรโมชั่นสงเสริม
การขายขาวหอมมะลิไทยในตางประเทศ อาทิ การลด แลก แจก แถม ใหแกผูนําเขาขาวหอมไทยในประเทศตางๆ 
โดยเฉพาะตลาด จีน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซียน และสหรัฐฯ เปนตน เพ่ือแยงสวนแบงการตลาดของไทยคืนจาก
เพ่ือนบาน เนื่องจากในชวง 2-3 ปท่ีผานมา ขาวหอมจากเวียดนามและกัมพูชาไดเขามาแยงสวนแบงตลาดไทยไป
จํานวนมากหลังจากท่ีไทยมีโครงการรับจํานําขาว 
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“ในชวงท่ีผานมาไทยปลอยใหขาวหอมจากประเทศเพ่ือนบานเขามาแยงตลาด เพราะขาวของไทยมีราคา
สูงเกินไปประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐตอตัน ขณะท่ีขาวหอมจากเพ่ือนบานอยูท่ี 600-700 เหรียญสหรัฐ ทําให
ลูกคาในตางประเทศจําเปนตองหันไปรับประทานขาวหอมเพ่ือนบานท้ังๆท่ีไมคอยชอบ แตเม่ือนานๆทําใหหลายคน
ติดใจขาวหอมจากเพ่ือนบานทันที แตก็ยังเชื่อวาในอนาคตราคาขาวหอมไทยอาจปรับลดลงมา เพ่ือใหใกลเคียงกับ
เพ่ือนบาน โดยขาวหอมไทยปจจุบันราคาอยูท่ี 950 เหรียญสหรัฐตอตัน อาจลดลงมาในระดับ 850 เหรียญสหรัฐ 
ในขณะท่ีเวียดนามอยูท่ี 520-550 เหรียญสหรัฐ และ ของกัมพูชาอยูท่ี 700 เหรียญสหรัฐ” 

นอกจากนี้ยังตองการให ภาครัฐมีแนวทางในการสงเสริมการลดตนทุนของชาวนาในการปลูกขาว โดยใน
ระยะสั้นภาครัฐจําเปนตองหามาตรการในอุดหนุนเรื่องของราคาปุยและยาฆาหญา สวนระยะกลางและระยะยาวก็
ควรหามาตรการจูงใจใหชาวนามีการรวมแปลงท่ีนาจากปจจุบันมีท่ีดิน 10-20 ไรก็ใหรวมกันเปน 100-200 ไร 
เหมือนกับประเทศเวียดนามซ่ึงจะทําใหสามารถประหยัดคาบริหารจัดการตางๆ ได เพราะท่ีผานมาตนทุนการผลิต
ชาวนาไทยจะสูงกวาคูแขง โดยเฉพาะเวียดนาม ดังนั้นไทยจําเปนตองเรงแกปญหาเรื่องของตนทุน การพัฒนาวิจัย
พันธุขาวและการศึกษาความตองการขาวของแตละตลาดในอนาคต หากสามารถดําเนินการไดพรอมๆกันเชื่อวาขาว
ไทยสามารถหนีคูแขงไดโดยเฉพาะเรื่องของการสรางมูลคาเพ่ิม 

นายวิเชียร พวงลําเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  กลาววา ท่ีผานมาชาวนาไดรับความ
เดือดรอนจากตนทุนการผลิตขาวท่ีสูงมาก โดยเฉพาะเรื่องตนทุนคาปุย คาดําเนินการ และ คาเชาพ้ืนท่ี จึงตองการ
ให คสช. ออกมาตรการในการควบคุมอัตราการคาเชานาตามพ้ืนท่ีตางๆใหอยูในมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ เพ่ือ
ชวยเหลือไมใหนายทุนเอารัดเอาเปรียบชาวนามากนัก เพราะท่ีผานมาคาเชานาปรับเพ่ิมแบบกาวกระโดดจากปละ 
500 - 1,000 บาทตอไรตอป  มาเปน 1,000 – 2,000 บาทตอไรตอการทํานา 1 รอบ ซ่ึงเบื้องตนชาวนาพอใจคาเชา
ไมเกิน 1,000 บาทตอไรตอ 1 รอบ 

“คาเชาพ้ืนท่ีคิดเปนปแตจะมาปรับข้ึนในชวงโครงการรับจํานําขาว 15,000 บาทตอตัน ทําใหเจาของท่ีดิน
ฉวยโอกาสในการเพ่ิมคาเชาตามไปดวย ซ่ึงตอนนี้ท่ีเจอเยอะๆ ก็จะมี 1,000, 1,500 และ 2,000 บาทตอไรตอการทํา
นา 1 รอบ ซ่ึงหากเชาท่ี 20 ไรก็ตองเสียคาเชา 40,000 บาท แมปจจุบันเจาของท่ีเริ่มมีการปรับลดคาเชาลงมาใน
ระดับหนึ่งหลังจากไมมีโครงการรับจํานําขาวแตก็ยังเปนอัตราท่ีสูงสําหรับชาวนา เพราะชาวนาก็ตองเชา หากไมเชาก็
จะมีชาวนารายอ่ืนๆ มาเชาแทน” นายวิเชียร กลาว 
ท่ีมา หนังสือพิมพแนวหนา 
 

พาณิชยชงเลิกจํานําขาว 
เม่ือวันท่ี 7 มิ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผูชวยผูบัญชาการทหารบก (ผูชวย ผบ.ทบ.) ในฐานะรองหัวหนา

ฝายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เปนประธานการประชุมหารือในหัวขอ "รับฟงความคิดเห็นการ
ชวยเหลือชาวนา" ท่ีหองประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

นายสมชาติ สรอยทอง อธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย หนึ่งในผูเขารวมประชุม กลาววา ราคา
สินคาเกษตรชวงนี้ปรับตัวดีข้ึน โดยเฉพาะราคาขาวเปลือก ปรับเพ่ิมข้ึนมาประมาณ 300 บาทตอตัน หรืออยูท่ี
ประมาณตันละ 7,300 บาท ซ่ึงถือวาเปนราคาท่ีดี ขณะท่ีสินคาเกษตรชนิดอ่ืนๆ ไมมีปญหาเรื่องราคาตกต่ํา เพราะ
ตลาดมีความตองการเพ่ิมข้ึน 

สําหรับแนวทางการดูแลราคาขาวท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ คสช.นั้น ม่ันใจวาแนวโนมราคาขาวนาจะ
ปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน และยืนยันวาจะไมมีการทําโครงการรับจํานําขาวและโครงการประกันรายไดอยางแนนอน โดยอาจ
สนับสนุนหรือชดเชยปจจัยการผลิตแทน 

นายระวี รุงเรือง ประธานศูนยขาวชุมชนภาคตะวันตก กลาวภายหลังการประชุมวา ไดเสนอแนวทาง
ชวยเหลือชาวนา 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การแกปญหาใหกับชาวนาท่ีเพาะปลูกไปแลวตั้งแตฤดูนาปรัง เม่ือเดือน 
ก.พ.2557 ซ่ึงผลผลิตกําลังออก และจะสิ้นสุดเดือน ก.ย.นี้ โดยเสนอไปวาใหชวยเหลือปจจัยการผลิตท่ีลงทุนไปแลว
ในรูปของเงินอุดหนุน คิดเปนไรละ 2,500 บาท 
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สวนเปนตันก็จะตองอุดหนุนสวนตางท่ีชาวนาผลิตไปแลวตันละ 3,000 บาทจากราคาขาวในตลาด 6,000 
บาท หรือใหรัฐกําหนดกลไกตลาด แตควบคุมปริมาณขาวท่ีจะออกสูตลาดใหสมดุลกับผูบริโภคท้ังภายใน ภายนอก
ประเทศ เพราะขาวสารท่ียังคางสต็อกอยูนั้น ถาไหลออกสูตลาดมากข้ึน ราคาขาวเปลือกท่ีพอคาจะนําไปแปรรูป
จําหนายจะตกต่ํา เนื่องจากมีการแขงขันกันระหวางขาวสารของรัฐบาลกับขาวสารของพอคา ท้ังนี้การเสนอดังกลาว
เพ่ือลดเงินงบประมาณท่ีจะตองชดเชยใหชาวนา 

ระยะท่ี 2 การรวบรวมสํารวจศูนยขาวชุมชน กลุมอาชีพ โรงสีชุมชนท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศท่ีไมเติบโต 
และจัดต้ังกองทุนในการใหยืมเมล็ดพันธุขาวของแตละชุมชน รวมถึงจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนใหเกษตรกรชุมชน
รวบรวมผลผลิตแปรรูปในโรงสีชุมชน เนื่องจากท่ีผานมาศูนยขาวชุมชนประสบปญหาการเงินทําใหตองนําเมล็ดพันธุ
ขาวไปขายใหภาคเอกชน  

ระยะท่ี 3 คือสรางกลไกตลาดขาวและผูบริโภคท้ังภายในและภายนอกประเทศ เนื่องจากความไมตอเนื่อง
ของนโยบายรัฐบาลท่ีจะชวยเหลือชาวนา เม่ือรัฐบาลเปลี่ยน นโยบายก็เปลี่ยน อยางไรก็ตาม ไดเสนอเรื่องสภา
ชาวนา และแผนพัฒนาชาวนา คลายกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป หรือ 8 ป และรัฐบาลท่ีเขามาบริหารจะตอง
ดําเนินการตามแผนพัฒนาชาวนาดวย 

ขณะท่ี นายวิเชียร พวงลําเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กลาววา ยังยืนยันท่ีจะสนับสนุน
โครงการรับจํานําขาว และในท่ีประชุมก็ไดเสนอใหมีการรับจํานําขาวรอบใหม โดยใหฟงเสียงของชาวนาเปนหลัก 
หากมีความตองการโครงการรับจํานําขาว ก็ควรเปดโครงการรอบใหม โดยอาจจะลดราคาจํานําขาวเปลือกจากตันละ 
15,000 บาท เหลือตันละ 12,000 บาท ซ่ึงการจํานําขาวจะตองดูท่ีชนิดของขาวดวย เชน ราคาขาวหอมมะลิ ให
จํานําท่ี 16,000 บาท ขาวเหนียวราคา 13,000 บาท ขาวปทุมธานี 14,000 และขาวขาว 12,000 บาทตอตัน 
ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

คสช.เช็คขอมูลจํานําขาว 
ภายหลังท่ี คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เขาควบคุมอํานาจการปกครอง ไดมีความเคลื่อนไหว

เก่ียวกับโครงการจํานําขาวอยางสําคัญ เม่ือวันท่ี 5 มิ.ย. เม่ือ พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ เลขานุการคณะท่ีปรึกษา 
คสช. ไดเดินทางไปพบกับคณะกรรมการปองกันการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพ่ือขอขอมูลโครงการจํานําขาว ขณะท่ี
ป.ป.ช.เองไดต้ังอนุกรรมการข้ึนมาตรวจสอบเชิงลึกในแงทรัพยสินของอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร รวม 5 คน  

พล.อ.ดาวพงษ รัตนสุวรรณ เลขานุการคณะท่ีปรึกษา คสช.ไดเดินทางเขาพบนายปานเทพ กลาณรงคราญ 
ประธานคณะกรรมการป.ป.ช., นายวิชา มหาคุณ และ นายประสาท พงษศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช.เพ่ือสอบถาม
ขอมูลเก่ียวกับโครงการรับจํานําขาว และโครงการประกันราคาขาว ของรัฐบาลยิ่งลักษณและรัฐบาลอภิสิทธิ์ ไวเปน
ขอมูลในเชิงลึก ซ่ึงสอดคลองกับกรณีท่ีคสช.ไดเตรียมตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเขาตรวจสอบสต็อก
ขาวท่ัวประเทศ 

ผูสื่อขาวรายงานวา สําหรับการหารือระหวางพล.อ.ดาวพงษ กับประธานป.ป.ช.และคณะนั้น ใชเวลานาน
ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเปนการหารือกันในทางลับ 

กอนหนานี้คสช.ไดมีคําสั่งใหบุคคลไปรายงานตัว โดยมีอยางนอย 2 บุคคลท่ีเก่ียวของในวงการคาขาว คือ 
นายอภิชาต จันทรสกุลพร อดีตประธานบริษัทสยามอินดิกา ท่ีป.ป.ช. กลาวหา มีสวนรวมในการกระทําทุจริตขาย
ขาวรัฐตอรัฐใหจีน นอกจากนี้ยังเรียกนายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท ประธานกรรมการบริษัทเอเชีย โกลเดนทไรซ เขา
รายงานตัวดวย 

ผูสื่อขาวรายงานวา ในการประชุมเพ่ือติดตามสถานการณของคสช.ประจําวัน พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา 
ผูบัญชาการทหารบก และ หัวหนา คสช.ไดมอบหมายให พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการ คสช. เปนประธานการ
ประชุมเพ่ือติดตามการทํางานในแตละสวนงาน ซ่ึงไดมีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานในสวนตางๆ 
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โดยในท่ีประชุมไดมีการกําชับใหเจาหนาท่ีทหารในทุกกองทัพภาค เตรียมกําลังพลใหพรอม เพราะทันทีท่ี
มีการต้ังคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ หรือ กขช. และคณะอนุกรรมการตรวจสอบสต็อกขาวตางๆ เสร็จสิ้น 
งานตอไปก็คือการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบสต็อกขาวท่ัวประเทศทันที  

นายวรวิทย สุขบุญ รองเลขาธิการป.ป.ช. แถลงผลการประชุมคณะกรรมป.ป.ช.วา ป.ป.ช.มีมติแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สินของรัฐมนตรี ท่ีมีสวนเก่ียวของกับโครงการรับจํานําขาวและระบาย
ขาว จํานวน 5 ราย ประกอบดวย 1.นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 2.นายนิวัฒนธํารง บุญทรง
ไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย 3.นายบุญทรง เตริยาภิรมย อดีต รมว.พาณิชย 4.นายยรรยง พวง
ราช อดีตรมช.พาณิชย และ 5.นายภูมิ สาระผล อดีตรมช.พาณิชย 

โดยมอบหมายใหนายณรงค  รัฐอมฤต กรรมการ ป .ป .ช . เปนประธานอนุกรรมการ และให
คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ประสานขอมูลท่ีเก่ียวของจากคณะอนุกรรมการไตสวนกรณีทุจริตโครงการรับ
จํานําขาว 

สวนความเปนไปไดท่ีจะตรวจสอบบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ของคนใกลชิดท้ัง 5 รัฐมนตรีนั้น รอง
เลขาธิการ ป.ป.ช. กลาววา หากปรากฏวามีการเชื่อมโยงหรือเก่ียวของกัน ก็สามารถตรวจสอบได 

นายวรวิทย กลาวดวยวา การประกาศเปดเผยบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ กรณีพนจากตําแหนงเม่ือวันท่ี 7 พ.ค.2557 และเม่ือวันท่ี 22 พ.ค.2557 ซ่ึงจะครบกําหนดวันยื่น
บัญชีในวันท่ี 5 มิ.ย.2557 และวันท่ี 20 มิ.ย.2557 คาดวาจะสามารถเปดเผยตอสาธารณชนไดประมาณตนเดือน 
ก.ค.นี้ 

นายวรวิทย กลาววา ในวันท่ี 5 มิ.ย.เปนวันสุดทายของการยื่นแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของรัฐมนตรี 
ท่ีพนจากตําแหนงเม่ือวันท่ี 7 พ.ค. แตปรากฏวามีรัฐมนตรี 5 คน ท่ียังไมมายื่นแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอ 
ป.ป.ช.ไดแก 1.นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 2.นายสันติ พรอมพัฒน อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย 3.นายกิตติรัตน ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง 4.พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี และ 5.นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี 

ท้ังนี้สามารถยื่นแสดงบัญชีทรัพยสินฯ ไดภายในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.30 น. หากไมยื่นภายในวันท่ี 5 
มิ.ย.ก็ตองมีหนังสือชี้แจงมายัง ป.ป.ช. วามีเหตุผลความจําเปนอยางไร และ ป.ป.ช.จะพิจารณาวาเปนเหตุผลท่ี
สมควรหรือไม หรือมีความจงใจในการปกปดบัญชีทรัพยสินฯ หรือไม 

นายวรวิทย ยังกลาวถึงกระแสขาวในโซเชียลมีเดีย ท่ีเรียกรองให ป.ป.ช.ตรวจสอบทรัพยสินของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) วา กฎหมายไมไดกําหนดให คสช.ตองยื่นแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอ ป.ป.ช. 
ดังนั้น ป.ป.ช.จึงไมสามารถตรวจสอบได เพราะไมใชอํานาจหนาท่ี 

นายรังสรรค ศรีวรศาสตร ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะพยานโครงการจํานําขาว ไดเขาใหถอยคํา
เพ่ิมเติมประกอบสํานวนการดําเนินคดีอาญาตอ นางสาวยิ่งลักษณ ท่ีปลอยปละละเลยใหมีการทุจริตในโครงการ
ดังกลาว เนื่องจากไมระงับยับยั้งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกทางราชการตามท่ีมีอํานาจหนาท่ี 

ท้ังนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง ไดเดินทางมากอนเวลาท่ีป.ป.ช.นัดหมายกวา 1 ชั่วโมง โดยหลีกเลี่ยงใชประตู
ทางเขาดานหลัง แทนดานหนาอาคารซ่ึงเปนทางเขาออกตามปกติ 

นายรังสรรค ศรีวรศาสตร กลาววา คณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการจํานําขาว ท่ีมีนายกุลิศ สมบัติศิริ 
ผูตรวจราชการกระทรวงการคลังเปนประธานนั้น ไดสิ้นสุดลงหลังจากท่ีรัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร ซ่ึงเปนผูแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการชุดดังกลาว ไดสิ้นสุดการเปนรัฐบาล ขณะนี้กระทรวงการคลังอยูระหวางการรอนโยบายจากคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) วา จะมีนโยบายในเรื่องดังกลาวเปนอยางไร 

"ชัดเจนแลววา คณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการจํานําขาว ตองสิ้นสุดลงตามรัฐบาลท่ีไดแตงตั้งมา 
ขณะนี้เรารอความชัดเจนจาก คสช.วาจะดําเนินการเรื่องนี้อยางไร ซ่ึงผมเขาใจวา คสช.กําลังพิจารณาเรื่องนี้ เพราะ
ถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะหากไมเรงปดบัญชี ภาระตนทุนเงินกูก็จะเดินไปเรื่อยๆ"เขากลาว 
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สําหรับการเขาชี้แจงป.ป.ช.ตอกรณีการทุจริตในโครงการจํานําขาวนั้น เขากลาววา ตนชี้แจงตามขอมูลท่ีมี 
ซ่ึงไดเขามารับตําแหนงในชวงท่ีโครงการจํานําขาวใกลสิ้นสุดลง จึงไมทราบรายละเอียดมากนัก 

ผูสื่อขาวรายงานวา นายรังสรรค ถือเปนพยานปากท่ี 3 ท่ีป.ป.ช.มีมติใหไตสวนเพ่ิมเติม และในวันท่ี 6 
มิ.ย.นี้ ป.ป.ช.นัดไตสวนพยานปากสุดทาย คือ ผูจัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

นพ.วรงค เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปตย กลาววา เสนอแนะไปยัง คสช.ใหยุติ
โครงการรับจํานําขาว เพราะหากยังคงโครงการนี้ตอไป ปญหาการทุจริตจะตามมาหลอกหลอน คสช.เหมือนเดิม 
เนื่องจากคสช.จะตองมีโรงสี เซอรเวเยอร โกดังเก็บขาว และการระบายขาว ซ่ึงข้ันตอนตางๆ อาจเกิดการทุจริตได
เหมือนท่ีผานมา 

ดังนั้น ขอเสนอ 2 มาตรการ คือ 1.มาตรการเยียวยาเฉพาะหนา โดยจายเปนเงิน ในสวนของคาปุย คายา 
ปจจัยการผลิต ตามความเปนจริง ซ่ึงอาจคํานวณให 1,000-2,000 บาทตอไร และ 2.นําโครงการประกันรายได
กลับมาใช เพราะเปนโครงการท่ีสากลใหการยอมรับ ดังนั้นขอใหคสช.เรงตัดสินใจ เพราะขณะนี้ชาวนากําลัง
เดือดรอน 

นอกจากนั้น คสช.จะตองตั้งคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบขาวในโกดังท่ีหายไป ท่ีมีผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก ไมใชผูท่ีมาจากกระทรวงพาณิชย และทําการปดโกดังขาวของรัฐท่ัวประเทศ เพ่ือตรวจสอบท้ังปริมาณและ
คุณภาพ คาดวาใชเวลาไมเกิน 1 เดือน 
ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

สมาคมผูสงออกฯเสนอคสช.ตั้งไรซบอรด จัดระบบขาวไทยแบบยั่งยืน 
ร.ต.ท.เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยวาสมาคมฯเตรียมเสนอกรอบการ

บริหารจัดการขาวไทยอยางเปนระบบ ตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) หากมีการเรียกทางสมาคมฯเขาไป
หารือ เพ่ือจัดการใหเกษตรกรมีรายไดท่ีเหมาะสม และอุตสาหกรรมขาวไทยพัฒนาอยางยั่งยืน โดยจะนําเสนอท้ัง
แผนมาตรการในระยะสั้น ท้ังการตรวจสอบสตอกขาวของรัฐบาลท่ัวประเทศ, การระบายบายขาวผานการประมูล
อยางเปดเผย โปรงใส, การดูแลขาวเปลือกไมใหราคาตกต่ํากระทบตอตลาดขาว โดยควรเนนบริหารจัดการ
ขาวเปลือกฤดูกาลใหมท่ีกําลังจะออกสูตลาดในชวงตุลาคมนี้ และมาตรการระยะยาว คือการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขาว (ไรซบอรด), การสนับสนุนธุรกิจ อุตสาหกรรมขาวไทยสูสากลอยางสมบูรณ และการสงเสริมรายไดใหเกษตรกร
โดยการปลูกขาวแบบลดตนทุน เพ่ิมผลิตท่ีมีคุณภาพ 

ท้ังนี้ยังมองวาการท่ีมีการตรวจสอบสตอกขาวของรัฐบาลท่ัวประเทศ แยกปริมาณ ชนิด คุณภาพ จะเปน
ผลดีตอการบริหารจัดการขาวของประเทศอยางมีระบบ เนื่องจากปจจุบันขอมูลขาวยังมีความสับสน แตละฝายมี
ขอมูลไมตรงกัน และขอมูลท่ีแทจริงอาจจะไมมีใครมีขอมูลเลยก็เปนได การตรวจสอบสตอกขาวจําเปนตองมีบุคคลท่ี 
3 เขารวมตรวจสอบดวย เชน สํานักงานคณะกรรมการตรวจขาว สภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนตน 
ขณะเดียวกันการตรวจสตอกขาวจะชวยใหการวางแผนระบายขาวทําไดงายข้ึน และหากมีการระบายขาวอยาง
โปรงใส มีการจัดการบริหารจัดการขาวเปลือกอยางเหมาะสม  อาจจะทําใหราคาขาวเปลือกในตลาดปรับข้ึนไดถึงตัน
ละ 8,000-9,000 บาท จากท่ีปจจุบันราคาไมเกิน 7,500 บาทตอตัน 

“การระบายแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) ใหประเทศจีนท่ีมีสัญญา 1 ลานตัน ตอนนี้กระทรวงพาณิชยไดสงมอบไป
แลวเพียง 1 แสนตัน ท่ีเหลืออีก 9 แสนตันตองเรงสงมอบโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือผลักดันขาวออกไป และท่ีสําคัญขาวเกา
ตองคอยๆ ระบายออก เพ่ือเก็บไวนานก็เสียหาย โดยมองวาตอนนี้ขาวในสตอกรัฐท่ีนาจะมีประมาณ 15-16 ลานตัน 
ขาวสารอาจตองใชเวลากวา 3-5 ป ในการระบายใหหมด” 

สําหรับการจัดตั้งไรซบอรด ซ่ึงในคณะกรรมการอาจประกอบดวย เกษตรกร ผูประกอบการโรงสี ผูคาขาว
ภายในประเทศ และผูสงออก รวมถึงอาจมีหนวยงานของรัฐเขารวมดวย เปนตน การใหผูท่ีมีสวนไดเสียภาคเอกชน
เขามามีสิทธิในการชวยกําหนดและมาตรฐานตางๆ ไปในทิศทางท่ีถูกตอง เหมาะสมกับตลาด ปฏิบัติไดจริง จะเปน
การชวยแกปญหาขาวอยางยั่งยืนใหกับขาวของไทยได 



 

สมาคมผูสงออกขาวไทย  โทร. 0-2287-2674-7 โทรสาร 0-2287-2678  E-mail:contact@thairiceexporters.or.th  www.thairiceexporters.or.th 8 

“นโยบายเรื่องขาวมักถูกใชเปนเครื่องมือหาเสียง และถูกกําหนดโดยพรรคการเมือง ทําใหเม่ือนักการเมือง
เปลี่ยนมือนโยบายก็ตองเปลี่ยนไปตามดวย สรางความสับสนในระบบขาวพอสมควร แตมองวาการตั้งไรทบอรด เพ่ือ
กําหนดนโยบายใหรัฐบาลใดก็ตามเขามาบริหารจัดการขาว เชื่อวาจะทําใหไมเกิดความเสียหายตอขาวท้ังระบบเชนท่ี
ผานๆ มา และนาจะเปนผลดีตอระบบขาวไทยในระยะยาว” 

อยางไรก็ตาม จากสถานการณสงออกขาวไทยในชวงท่ีผานมา จนถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2557 ไทย
สามารถสงออกขาวไดเปนอันดับ 1 ของโลก ท่ีปริมาณ 3.93 ลานตันขาวสาร ตามดวยอินเดีย 3.74 ลานตันขาวสาร 
และเวียดนาม 2.4 ลานตันขาวสาร ทําใหมองวาท้ังป 2557 ไทยอาจสงออกขาวไดถึง 9 ลานตันขาวสาร ซ่ึงเปนการ
ปรับเพ่ิมเปาหมายเดิมท่ีเคยคาดวาจะสงออกขาวได 7.5 ลานตันขาวสารดวย และหากไทยสงออกขาวไดตามท่ี
คาดการณไวอาจทําใหไทยกลับมาเปนแชมปสงออกขาวอันดับ 1 ของโลกไดอีกครั้ง แตท้ังนี้ไทยก็ยังตองเผชิญกับ
สถานการณราคาขาวตกต่ํา โดยราคาขาวไทยเฉลี่ยอยูท่ีประมาณ 390 เหรียญสหรัฐ ขณะท่ีอินเดียอยูท่ี 430 เหรียญ
สหรัฐตอตัน และเวียดนามอยูท่ี 400 เหรียญสหรัฐตอตัน 

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา แนวโนมการสงออกขาวของ
ไทยในชวงครึ่งปหลังจะดีข้ึน และเชื่อวาไทยจะแซงอินเดียกลับมาเปนผูสงออกขาวอันดับ 1 ไดอีกครั้ง เพราะราคา
ขาวไทยยังต่ํากวาคูแขง อยางอินเดีย และเวียดนามอยูพอสมควร  ประกอบกับไทยยังมีการแยงคืนตลาดขาวจาก
อินเดียได อีกท้ังจีนมีความตองการนําเขาขาวมากข้ึน  อินเดียอาจทบทวนนโยบายสงออกขาว และสภาพอากาศของ
โลกยังมีโอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทําใหขาวไทยมีแนวโนมสงออกไดมากข้ึน ในสวนราคาขาวไทยหลังจากนี้
อาจปรับข้ึนไดบางเพียง 10-20 เหรียญสหรัฐตอตัน และมีโอกาสนอยมากท่ีจะปรับสูงไปอีก 100-200 เหรียญสหรัฐ
ตอตัน 

“กระทรวงเกษตรของสหรัฐ (USDA) คาดการณวาป 2557 อินเดียจะสงออกขาวไดปริมาณ 10 ลานตัน 
ไทยจะสงออกขาวได 9 ลานตัน และเวียดนามจะสงออกขาวได 6.5 ลานตัน ซ่ึงการคาดการณดังกลาวตรงกับท่ี
สมาคมฯคาดไววาไทยจะสงออกขาวได 9 ลานตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 4,750 ลานเหรียญฯ หรือ 150,000 ลาน
บาท แตในสวนของอินเดียนั้น อาจจะสงออกไดนอยกวานั้น เพราะนโยบายความม่ันคงดานอาหารฉบับใหมของ
อินเดียอาจทําใหอินเดียมีการทบทวนการสงออกขาว รวมถึงปรากฏการณเอลนิโญ ท่ีอินเดีย อาจตองเผชิญ” 

นางสาวกอบสุข เอ่ียมสุรีย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา รูปแบบของการตั้งไรซ
บอรด นอกจากจะมีตัวแทนจากภาคเอกชนท่ีมีสวนไดสวนเสียเขามารวมกําหนดทิศทางแลว ก็ใหภาครัฐเขามารวม
เปนกรรมการดวย ซ่ึงอาจจะยุบคณะกรรมการขาวแหงชาติ(กขช.) ไปเพราะไมจําเปนหากไมมีโครงการรับจํานําขาว 
แลวใหมาเปนกรรมการในชุดนี้แทน 
ท่ีมา หนังสือพิมพแนวหนา 
 

ปรับเปาสงออกขาว 9 ลานตันขยับข้ึนที่ 2 
ภายหลังจากการควบคุมอํานาจของ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ปมประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่ง

ท่ีตองเรงแกไข คือ นโยบายจํานําขาวในราคาสูงบิดเบือนกลไกตลาด ทําใหโครงสรางตลาดขาวไทยพังลง มีหลาย
ภาคสวนไดพยายามนําเสนอความเห็นไปยังคสช.เพ่ือหาทางแกปญหาอยางยั่งยืน 

ร.ต.ท.เจริญ เหลาธรรมทัศน นายกสมาคมผูสงออกขาวไทย เปดเผยวา สมาคมฯเตรียมยื่นขอเสนอตอ 
คสช.ในการบริหารจัดการขาวไทย เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดท่ีเหมาะสมและอุตสาหกรรมขาวไทยพัฒนาอยางยั่งยืน 
โดยมาตรการระยะยาวเห็นวา ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการขาวภาคเอกชน (Rice Board) ซ่ึงประกอบดวย 
เกษตรกร ผูประกอบการโรงสีขาว และผูสงออก เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียในธุรกิจนี้ สามารถกําหนดนโยบายได ลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชนโยบายการเมือง มากําหนดทิศทางอุตสาหกรรมขาวของไทย 

ท้ังนี้ ในสวนของ คณะกรรมการขาวแหงชาติ (กขช.) ไมนาจะสามารถทําหนาท่ีดังกลาวได เพราะมีแต
ภาครัฐเปนกรรมการและสามารถควบคุมไดดวยภาคการเมือง 
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อยางไรก็ตาม รายละเอียดคณะกรรมการ จะตองมาหารือถึงความเหมาะสม ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ
อีกครั้ง แตใหเนนหลักการคือความเสมอภาค ในการแสดงความเห็นการกําหนดทิศทางสินคาขาว หลังจากท่ีกอน
หนานี้ ถูกขับเคลื่อนอยางไรแผนท่ีเหมาะสม จนสรางความเสียหายแกธุรกิจ ในทุกข้ันตอนท้ังตนน้ํา คือ ชาวนา 
กลางน้ํา โรงสีและปลายน้ําคือผูสงออก 

นอกจากนี้ ควรสนับสนุนใหอุตสาหกรรมขาวไทยกลับสูกลไกตลาดอยางสมบูรณ ปลอดอิทธิพลทาง
การเมือง และสงเสริมใหชาวนาสามารถเพ่ิมรายไดดวยการลดตนทุนเพ่ิมผลผลิตเพ่ือใหสามารถแขงขันในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ได 

นายเจริญ กลาวอีกวา สําหรับมาตรการระยะสั้น เพ่ือดูแลราคาขาวใหสูงข้ึนจากในปจจุบันท่ีพบวาตกต่ํา
ลง โดยราคาขาวเปลือกเจาเฉลี่ยตันละ 7,500 บาทเทานั้น โดยรัฐบาลควรตรวจสต็อกขาวท่ัวประเทศ เพ่ือแยก
ปริมาณ ชนิด คุณภาพ สําหรับใชเปนขอมูลการวางแผนระบายตอไป ซ่ึงการระบายจากนี้ จะตองใหเปนไปอยาง
โปรงใสกําหนดราคาขายตามเกรดและชนิดของขาวอยางแทจริง 

สวนการรองรับขาวเปลือกฤดูกาลใหมท่ีกําลังจะออกสูตลาดในชวง ต.ค.นี้ รัฐบาลควรเนนการหาตลาดขาว
ไวลวงหนา ท้ังรูปแบบรัฐตอรัฐ (จีทูจี) และแบบอ่ืนๆ รวมถึงการนําจีทูจีกับจีนท่ีมีอยู 1 ลานตัน ซ่ึงการสงมอบยังไมมี
ความคืบหนานั้น ใหระงับการนําขาวจากโกดังรัฐ เพ่ือสงมอบไวกอน และใหนําขาวในตลาดไปสงมอบ เพ่ือสรางดี
มานด ท่ีจะทําใหราคาขาวในตลาดเพ่ิมข้ึน เบ้ืองตนพบวา สัญญาจีทูจีดังกลาวปริมาณรวม 1 ลานตัน กําหนดสง
มอบล็อตแรก 1 แสนตัน สิ้นสุด เม.ย.ท่ีผานมานั้นยังไมสามารถดําเนินการตามแผนได 

"มาตรการท่ีจะดูแลสินคาขาวท้ังระยะสั้นและระยะยาว สมาคมไดมีการหารือกันกอนไดขอสรุปนี้และถามี
โอกาสจะนําเสนอให คสช.เพ่ือนําไปพิจารณา ซ่ึงเชื่อวาจะมีการนําแนวจากสวนอ่ืนๆ มารวมพิจารณาดวย เพ่ือให
ทิศทางสินคาขาวจากนี้ไมสะเปะสะปะเหมือนท่ีผานมา หากผูมีอํานาจเห็นดวย เชื่อวาจะทําใหราคาขาวเปลือกใน
ตลาดปรับข้ึนไดถึงตันละ 8,000-9,000 บาทอยางท่ีชาวนาตองการ” นายเจริญ กลาว 

ขณะท่ีขอเสนอของกลุมเกษตรกรท่ีตองการใหคสช.ใชมาตรการแทรกแซงตลาดขาว มองวาหากมีความ
จําเปนก็ทําได แตควรเปนครั้งคราว ไมควรดําเนินการในระยะยาว เพราะขาวท่ีแทรกแซง ตองแบกภาระขาดทุน 
ตองหาวิธีการใหเกิดการขาดทุนนอยท่ีสุด 

นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีขาวไทย กลาววา สมาคมโรงสีเสนอใหผูมีอํานาจรัฐปลดล็อกขอ
หามโรงสีซ้ือขาวขามเขต หลังไมมีโครงการรับจํานํา เพ่ือจะใหโรงสีสามารถเขาไปแขงขันซ้ือขาวในตลาดไดมากข้ึน 
ซ่ึงจะมีสวนชวยในการยกระดับราคาได 

ดาน นายชูเกียรติ โอภาสวงศ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผูสงออกขาวไทย กลาววา แนวโนมการสงออกขาว
ในชวงครึ่งปหลัง เชื่อวาไทยอาจจะแซงอินเดียได เนื่องจากราคาขาวไทยยังต่ํากวาคูแขง โดยราคาขาวอินเดีย อยูท่ี
ตันละ 420-430 ดอลลาร สวนราคาขาวเวียดนามอยูท่ีประมาณ ตันละ 400 ดอลลาร ประกอบกับจีนมีความ
ตองการนําเขาขาวมากข้ึน อินเดียอาจทบทวนนโยบายสงออกขาว และสภาพอากาศของโลก ยังมีโอกาสเกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ทําใหขาวไทยมีแนวโนมสงออกไดมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม การท่ีไทยยังมีสต็อกมากถึงเกือบ 10 ลานตัน ทําใหราคาขาวไทยอาจจะปรับข้ึนไดเพียง ตัน
ละ 10-20 ดอลลารเทานั้น 

ขณะท่ี กระทรวงเกษตรของสหรัฐ คาดการณภาวะการคาขาวของโลกในปนี้ จะมีปริมาณรวม 40.79 ลาน
ตันขาวสาร เพ่ิมข้ึน 4.64 %เม่ือเทียบกับปกอน และคาดวาไทยจะสงออกเปนอันดับท่ีสอง ท่ีปริมาณ 9 ลานตัน  

สวนแชมปสงออกขาวอันดับ 1 คาดวาจะเปนอินเดีย สงออกไดท่ีปริมาณ 10 ลานตัน ตามดวยเวียดนาม 
6.5 ลานตัน สอดคลองกับการคาดการณของสมาคมผูสงออกขาวไทย ท่ีคาดวาปนี้ไทยจะสงออกขาวได 9 ลานตัน 
มูลคา 4,750 ลานดอลลาร หรือ 150,000 ลานบาท ซ่ึงจีนยังนําเขาขาวมากท่ีสุดในโลกท่ีปริมาณ 3.2 ลานตัน หรือ 
อาจจะมากถึง 5 ลานตัน เพราะยังมีขาวผานแดนหลายลานตันท่ีไมไดถูกบันทึกในรายการนําเขาของจีน 

สําหรับการสงออกขาวไทยชวง 5 เดือนแรก ตั้งแต 1 ม.ค.-20 พ.ค. 2557 ไทยสงออกขาวเปนอันดับ 1 
ของโลก ปริมาณ 3.93 ลานตัน ตามดวยอินเดีย 3.74 ลานตัน และเวียดนาม 2.4 ลานตัน ซ่ึงการพยากรณของสหรัฐ
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สอดคลองสมาคมผูสงออกขาวไทยท่ีปรับคาดการณการสงออกปนี้ใหมเปน 9 ลานตัน จากเดิม 7.5 ลานตัน โดยมี
ปจจัยสนับสนุนจากคาเงินท่ีออนคาลงอยูท่ี 32.80 บาทตอดอลลาร การท่ีอิรักยกเลิกหามนําเขาขาวจากไทย การไม
มีระบบการแทรกแซงทําใหกลไกตลาดทํางานเต็มท่ี  

สวนการสงออกในป 2558 นั้นคาดวาไทยจะสงออกขาวข้ึนเปนอันดับ 1 อีกครั้งท่ีปริมาณ 10 ลานตัน 
อินเดีย 9 ลานตัน และเวียดนาม 6.70 ลานตัน โดยมีผูนําเขารายใหญ คือ จีน ไนจีเรียและฟลิปปนส แตท้ังนี้ตอง
ข้ึนอยูกับนโยบายการบริหารขาวของภาครัฐดวย ประกอบกับปจจัยตลาดตางประเทศโดยเฉพาะนโยบายของอินเดีย
ท่ีเปนคูแขงสําคัญ 

กอนหนานี้การสงออกขาวไทยหลังนโยบายรับจํานําของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในป 2555 ไทย
สงออก 6.95 ลานตัน ไปอยูอันดับ 3 กอนมาสงออก 6.72 ลานตันในป 2556 ตามหลังอินเดียและเวียดนามท่ีรั้ง
อันดับ 1และ 2 ตามลําดับ 

นายนิพนธ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) กลาววา 
การแกปญหาเฉพาะหนา โดยท่ีไมตองใชเงินจํานวนมากในการอุดหนุนเกษตรกร หรือชาวนาขณะนี้ คือ การเรงทํา
บัญชีโครงการรับจํานําขาว เพ่ือตรวจสอบสต็อกเขาท่ีชัดเจนวาขณะนี้มีจํานวนเทาไร โดยเฉพาะการทําบัญชีระบาย
ขาวทุกประเภทไมวาจะเปนแบบรัฐตอรัฐ หรือรัฐกับเอกชน 

"ตองทําบัญชีในแตละโกดังเลยวา เขามาเทาไร ออกไปเทาไร และเหลือเทาไร ในจํานวนนี้เปนขาวเกา
เทาไร ขาวใหมเทาไร หลังจากนั้นก็ทําบัญชีตรวจสอบ โดยใชมืออาชีพในการเขาตรวจสอบ ซ่ึงคนตรวจสอบตองเปน
หนวยงานอิสระ" นายนิพนธ กลาวและวา หากสต็อกนอยกวาตลาดคาดหวัง เชน สมมติวาตลาดคาดวาจะมีสต็อก 
16-17 ลานตัน แตพอตรวจนับจริงอาจมีสูญหายหรือเสียหาย ทําใหเหลือแค 10 ลานตัน ถาตลาดรับรู ราคาขาวใน
ตลาดโลกปรับข้ึนแนนอน 

สวนการอุดหนุนดานราคา ไมวาจะดวยวิธีไหน ถือเปนเรื่องอันตราย แมจะใชวิธีประกันรายไดข้ันต่ํา 
เพราะวาจูงใจใหผลิตเพ่ิมข้ึน กลายเปนปญหาทางการเมืองได 

นายนิพนธ กลาววา แนวทางการชวยเหลือเกษตรกรท่ีดี โดยไมเปนการสรางภาระทางการคลังท่ีมาก
เกินไป คือ การจัดระบบสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงระบบนี้นอกจากจะชวยเหลือเกษตรกรแลว ยังชวยเหลือประชาชน
คนจนท่ัวไปท่ีไมไดเปนเกษตรกรดวย 

"เวลานี้เราตองตั้งกองทุนน้ํามัน เพ่ือพยุงราคาน้ํามัน เก็บภาษีคนใชน้ํามันเบนซิน มาอุดหนุนคนใชดีเซล 
หรือแกส ซ่ึงมันบิดเบือนไปหมด ทําไมเราไมหันมาใชระบบอุดหนุนงายๆ อยางระบบสวัสดิการ โดยอุดหนุนทุกคนท่ี
เปนคนจน ซ่ึงทําไดโดยการจดทะเบียนคนจน" นายนิพนธกลาว 

นอกจากนี้ยังมีระบบสวัสดิการอีกประเภท คือ การจัดตั้งกองทุนการออม เพราะในเวลานี้ประเทศไทยเริ่ม
เขาสูสังคมผูสูงอายุ หรืออยางเกษตรกรเอง อายุเฉลี่ยก็สูงกวา 50-55 ป ดังนั้นจึงควรมีกองทุนประเภทชราภาพเพ่ือ
เลี้ยงดูคนเหลานี้ 

"เรามีกฎเกณฑของกองทุนเหลานี้แลว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน แตตองไมใชการให
อะไรท่ีมากมายเกินไป" นายนิพนธกลาว 

เขากลาวดวยวา เรื่องนี้ทางทีดีอารไอเคยจัดทําเสวนาในตางจังหวัด และก็ไดสอบถามคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสวน
ใหญเห็นดวยกับระบบดังกลาว โดยคนสวนใหญบอกวาแมรัฐบาลจะเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม (แวต) เพ่ิมข้ึนแตถาเก็บแลว
ไมรั่วไหล นําไปใชในระบบสวัสดิการเหลานี้ พวกเขาก็ยอมรับได 
ท่ีมากรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ธ.ก.ส.หวงราคาขาวรวง 'โจทยใหญ'ชวยชาวนา 
นายลักษณ วจนานวัช กรรมการผูจัดการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) กลาววา 

ปญหาราคาขาวตกต่ํา ถือเปนปญหาท่ีสําคัญสําหรับชาวนาในระยะตอไป และจะถือโจทยใหญสําหรับนโยบายในการ
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ดูแลเกษตรกรผูปลูกขาวของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) หลังจากท่ีไดเขามาแกปญหาการจายหนี้คางชําระ
แกชาวนา ในโครงการจํานําขาวของรัฐบาลในปการผลิต 2556/57 เรียบรอยแลว 

ขณะนี้เปนชวงการผลิตขาวนาปรังฤดูกาลผลิต 2556/57 บางพ้ืนท่ีมีผลผลิตออกมาแลว ปรากฏวา ราคา
ขาวตกต่ํามาก ยกตัวอยาง ในพ้ืนท่ี จ.นนทบุรี ขาวเปลือกความชื้นท่ี 25% ราคาขาย 5.4-6 พันบาทตอตัน ขณะท่ี
ตนทุนการปลูกขาวอยูในระดับ 6-7 พันบาทตอตัน ซ่ึงชาวนาจะขายขาวในราคาต่ํากวาตนทุน โดยประมาณการวา 
ผลผลิตขาวนาปรังจะอยูท่ี 10 ลานตันเศษ 

สําหรับปญหาของราคาขาวท่ีตกต่ําเกิดจากสาเหตุสําคัญ คือ ปริมาณขาวท่ีผลิตออกมามากชวง 5 ฤดูกาล
ผลิตท่ีผานมา กลาวคือ มีผลผลิตขาวเปลือกออกมา 55 ลานตัน แปลงเปนขาวสารเหลือ 30 ลานตัน ท่ีผานมา มีการ
ระบายขาวออกจากสต็อกไป 50% เปนเงิน 2 แสนลานบาท ขณะนี้เหลือขาวในสต็อกของรัฐบาล 14-16 ลานตัน 
เปนผลกระทบตอราคาขาวนาปรังในขณะนี้มาก 

 “การระบายขาวท่ีรวดเร็วชวงเดือนม.ค.-มี.ค.ท่ีผานมา มีผลตอราคาขาวนาปรังในขณะนี้มาก และยังมี
ผลกระทบจากอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอากาศรอน ทําใหขาวท่ีสีออกมาเปราะและปน พอสงไปโรงสี ก็
กลายเปนขาวเกรดต่ํา”นายลักษณ กลาว 

ในชวงปลายป จะมีผลผลิตขาวนาปในฤดูกาลผลิต 2557/58 ออกมาอีก 1 รอบ ประเมินวา จะมีผลผลิต
ออกมาอีก 28 ลานตัน ในจํานวนนี้เกษตรกรจะเก็บไวทําเมล็ดพันธุ และเก็บไวสีเพ่ือบริโภคเองรวม 8 ลานตัน ทําให
มีผลผลิตเพ่ือขายอยู 20 ลานตัน จํานวนท้ังหมดนี้ ธ.ก.ส. ยังมีความกังวลเก่ียวกับราคาขาวท่ีอาจจะตกต่ําตอเนื่อง
เชนกัน 

“ผลผลิตท่ีออกมามาก จะมีผลใหราคาขาวตกต่ํา ถือเปนโจทกท่ีสําคัญตอการกําหนดนโยบายในการดูแล
เกษตรกรผูปลูกขาวของคสช.” 

นายลักษณ เชื่อวา คสช.จะมีนโยบายดูแลผูปลูกขาว โดยรูปแบบการดูแล คงไมทําในลักษณะทําใหกลไก
ราคาขาวบิดเบือน ไมสรางภาระหนี้ทางการคลังมากจนเกินไป และไมทําในลักษณะเปนนโยบายประชานิยม 

ท้ังนี้ กรณีท่ีกระทรวงพาณิชย ไดปรับลดวงเงินในการสงคืน ธ.ก.ส.จากการระบายขาวจากปกติท่ีเฉลี่ย
เดือนละ 8 พันลานบาท ถึง 1 หม่ืนลานบาทตอเดือน มาอยูท่ีไมต่ํากวา 6 พันลานบาทตอเดือน สะทอนวา กระทรวง
พาณิชยไดลดระดับจํานวนขาวในการระบาย ถือเปนชองทางหนึ่งท่ีจะชวยใหราคาขาวกระเตื้องสูงข้ึนไดบาง 

"เทาท่ีไดลงพ้ืนท่ีหารือกับชาวนา พบวา ชาวนาเริ่มปรับตัวรับกับราคาขาวท่ีจะไมสูงเหมือนกับราคา ท่ีได
จากโครงการจํานําขาวของรัฐบาลชุดกอน และกําลังปรับตัวสําหรับการผลิตขาวไปสูการผลิตขาวคุณภาพท่ีดีข้ึน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการตลาดท่ีแทจริง และปรับตัวในการลดตนทุนการผลิต ถือเปนสัญญาณท่ีดีของการผลิตขาว
ไทย โดยมีประเด็นท่ีชาวนาเรียกรองใหชวยเหลือ คือ เรื่องของคาเชานา ท่ีไดปรับสูงข้ึนมากจากปกติ 2-3 เทาในชวง 
5 ฤดูกาลผลิตท่ีผานมา 

นายลักษณ กลาวถึงขอเสนอของธ.ก.ส.ตอคสช.วา ไดเสนอใหคสช.เขามาชวยพิจารณาใน 3 เรื่องหลัก คือ 
1.ขอใหอนุมัติเงินชดเชยดอกเบี้ยระยะเวลา 3 ปใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวท่ีไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัยป 2554 
เปนวงเงิน 6,239 ลานบาท 2.อนุมัติโครงการประกันภัยนาขาว และ 3.อนุมัติใหนําเงินปนผลมาเปลี่ยนเปนทุนเรือน
หุนใหแกธ.ก.ส. ซ่ึงยังเหลือเงินท่ีกระทรวงการคลังจะเพ่ิมทุนใหแกธ.ก.ส.อีกจํานวน 7 พันลานบาท ซ่ึงคาดวา จะใช
เวลาประมาณ 3 ป 

นายสมชาติ สรอยทอง อธิบดีกรมการคาภายใน กลาววาการดูแลราคาขาวเปลือกหลังไมมีการดําเนิน
โครงการรับจํานําขาวเปลือกตอ แตจะจัดงานตลาดนัดขาวเปลือกใน 20 จังหวัด รวม 50 แหงท่ัวประเทศ เพ่ือให
ผูประกอบการคาขาวและโรงสีขาวมาซ้ือขาวเปลือกจากชาวนาโดยตรง คาดวา จะชวยดึงราคาขาวเปลือกใหสูงข้ึน 
จากเดิมราคาขาวเปลือกไดตกต่ําลงมาอยูท่ีราคาตันละ 6,000-7,000 บาท 

สวนมาตรการระยะยาวอยูระหวางหารือรวมกันของกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณหา
แนวทางออกท่ีชัดเจนตอไป 
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ดาน นางสาวจุฬารัตน สุธีธร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปดเผยผลการประมูล
เงินกูเพ่ือใชในโครงการจํานําขาววงเงิน 5 หม่ืนลานบาท ท่ีไดเปดประมูลเม่ือวานนี้ (3 มิ.ย.) วา ธนาคารออมสินเปน
ผูชนะการประมูลเต็มวงเงินในอัตราดอกเบี้ย 2.1792% 

ท้ังนี้ มีสถาบันการเงินเขารวมประมูลท้ังหมด 12 ราย รวมเปนวงเงิน 1.45 แสนลานบาท สูงเกือบ 3 เทา
ของวงเงินท่ีเปดประมูลท้ังหมด สะทอนใหเห็นวา สถาบันการเงินมีความเชื่อม่ันและมีความตองการท่ีจะชวยเหลือ
ชาวนา 

สวนอัตราดอกเบี้ยท่ีธนาคารออมสิน เสนอและชนะการประมูลนั้น ถือเปนดอกเบี้ยท่ีต่ํากวาดอกเบี้ย 
BIBOR ระยะ 6 เดือนท่ีอยูในระดับ 2.2792% และต่ํากวาพันธบัตรรัฐบาลอายุเดียวกันท่ี 3 ป ขณะท่ีสถาบันการเงิน
ทุกรายก็เสนออัตราดอกเบี้ยท่ีใกลเคียงกัน 

"เทาท่ีเคยประมูล Term Lone รุนอายุ 3 ปมา ไมเคยมีครั้งใดท่ีดอกเบี้ยจะต่ํากวาพันธบัตรรัฐบาล แสดง
ใหเห็นวา สถาบันการเงินเชื่อม่ัน และตองการเขารวมประมูลเพ่ือชวยเหลือชาวนา และรายงานผลการประมูลใหแก
หัวหนาทีมเศรษฐกิจคสช.รับทราบเรียบรอยแลว 

สบน.จะเริ่มเบิกเงินกูงวดแรก 3 หม่ืนลานบาท ในวันท่ี 6 มิ.ย. นี้ และสวนท่ีเหลือ 2 หม่ืนลานบาท จะเบิก
ในวันท่ี 13 มิ.ย. นี้ โดยเม่ือเบิกเงินดังกลาวแลว สบน.จะดําเนินการโอนไปยังธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือให ธ.ก.ส.นําไปจายคืนหนี้แกชาวนา และในระหวางท่ีรอเงินกูรอบนี้ หาก ธ.ก.ส.เขาจายเงิน
ไดเร็ว เขาก็มีเงินในการสํารองจายไปกอน ไมมีปญหา 

นางสาวจุฬารัตน กลาวอีกวา การประมูลเงินล็อตตอไป 4 หม่ืนลานบาท สบน.มีแผนท่ีจะสงหนังสือชี้ชวน
แผนการประมูลเงินกูภายในสัปดาหนี้ และคาดจะมีการประมูลไดในวันท่ี 12 มิ.ย.นี้ โดยเงินกูดังกลาวจะเปนลักษณะ 
Term Lone อายุใกลเคียงกับเงินกูล็อตแรก มีเง่ือนไขเดียวกัน คือ สามารถชําระหนี้กอนกําหนดได 

การประมูลเงินกู 4 หม่ืนลานบาทดังกลาว จะนําไปใชคืนธ.ก.ส.ท่ีไดนําสภาพคลองไปสํารองจายหนี้จํานํา
ขาวแกชาวนาในชวงท่ีผานมา โดยจะหารือกับธ.ก.ส.วา ตองการเบิกท้ังหมดในรอบเดียว หรือตองการเบิกครั้งละ 2 
หม่ืนลานบาท 

"คสช.อนุมัติใหเรากูได 9.243 หม่ืนลานบาท แตขณะนี้ เรามีแผนในจํานวน 9 หม่ืนลานบาทกอน โดยสวน
ท่ีเหลืออีกประมาณ 2.43 พันลานบาทนั้น เราจะรอใหการเก็บเก่ียวขาวของภาคใตเรียบรอยกอน ซ่ึงคาดวาจะเก็บ
เก่ียวไดประมาณเดือนก.ค. นี้" นางสาวจุฬารัตน กลาว 

คณะรัฐมนตรีรัฐบาลท่ีผานมา อนุมัติวงเงินการกูเพ่ือใชในโครงการจํานําขาวป 2556/57 ในวงเงิน 1.3 
แสนลานบาท แตในชวงท่ีผานมา กระทรวงพาณิชยไดสงเงินคืนจากการระบายขาวไปบางแลว ทําใหเหลือวงเงินท่ี
ตองการกูจริง จํานวน 9.243 หม่ืนลานบาท 
ท่ีมา กรุงเทพธุรกิจออนไลน 
 

ตลาดขาวไทยพังอเมริกาพบ "หอมมะลิ" ปลอม 
ผูสื่อขาวรายงานสถานการณขาวหอมมะลิในตลาดสหรัฐเขามาวา เม่ือเร็ว ๆ นี้ บริษัท Riviana Foods ซ่ึง

เปนบริษัทผูนําเขาขาวหอมมะลิตามมาตรฐานของกรมการคาตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายรับรอง "Thai Hom 
Mali Rice" กําหนดความบริสุทธิ์ของขาวไมนอยกวา 92% เขามาจําหนายในเครื่องหมายการคา Carolina, 
Success, Mahatma ท่ีมลรัฐเท็กซัส 

ลาสุด บริษัทดังกลาวไดทําหนังสือรองเรียนมายังสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ (สคร.) ณ 
วอชิงตัน ดี.ซี. ถึงปญหาการจําหนายขาวหอมมะลิปลอมปน และยังมีการปลอมเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิตรา
รวงขาว โดยพบในแบรนดตาง ๆ เชน Golden Star, Goya,Sunfoods และ Oriental Trading ซ่ึงเม่ือบริษัทนํา
ขาวหอมมะลิเหลานี้ไปตรวจสอบพบวาสวนผสมเปนขาวชนิดอ่ืนท่ีมีราคา "ถูกกวา" ขาวหอมมะลิ เชน ผสมขาวหอม
ปทุมธานี แตท่ีนาประหลาดใจก็คือขาวหอมมะลิปลอมปนเหลานี้กลับไดรับเครื่องหมายรับรอง "Thai Hom Mali 
Rice" ของกรมการคาตางประเทศเชนกัน และยังจําหนายในราคาถูกกวาขาวหอมมะลิ (92%) แทของบริษัท  
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ไมเพียงเทานี้ บริษัท Riviana Foods ยังพบอีกดวยวา บริษัท Well Luck ซ่ึงเปนผูนําเขาขาวหอมมะลิ
เวียดนามเขามาจําหนายในมลรัฐนิวเจอรซี ภายใตในแบรนด Green Elephant ไดปลอมตราสัญลักษณของกรมการ
คาตางประเทศ โดยระบุไวท่ีบรรจุภัณฑวา "Hom Mali" หรือ "หอมมะลิ" ทําใหผูบริโภคเกิดความสับสน ซ่ึงมีการ
กระทําคลายคลึงกันกับบริษัท Winn Dixie ซูเปอรมารเก็ตในรัฐฟอริดา มีการนําเขาขาวเขาไปจําหนาย โดยระบุวา 
"Thai Jusmin Rice" 

แตเม่ือนําตัวอยางขาว Thai Jusmin Rice ไปตรวจสอบกลับพบวาไมมีขาวหอมมะลิของไทยอยูเลย ซ่ึง
ปญหาเหลานี้บริษัท Riviana Foods เชื่อวาอาจจะทําใหผูบริโภคสหรัฐเขาใจผิด สงผลกระทบตอตลาดสหรัฐ ซ่ึงเปน
ตลาดนําเขาขาวหอมมะลิอันดับ 1 ของไทย คิดเปนสัดสวน 25.76% โดยในชวง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) 
ของปนี้ ประเทศไทยมีการสงออกขาวหอมมะลิไปยังสหรัฐ คิดเปนมูลคา 3,963.03 ลานบาท หรือลดลง 4.44% จาก
ชวงเดียวกันของปกอน 

ลาสุด เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคมท่ีผานมาน.ส.เบญจวรรณ อุกฤษ อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย) สคร.กรุง
วอชิงตัน ดี.ซี.พรอมดวย Mr.Ting-Ting Kao ท่ีปรึกษาดานกฎหมายจากบริษัท White & Case ซ่ึงประเทศไทยได
วาจางไว ไดเขาพบกับ Mr.De Zeeuw ประธานกรรมการและทีมผูบริหาร บริษัท Riviana เสนอใหฝายไทยทํา
หนังสือถึงสํานักงานอาหารและยาสหรัฐ (US-FDA) ฟองรองเรื่องการปดฉลากท่ีไมเปนจริง สําหรับขาวท่ีไมได
มาตรฐานของกรมการคาตางประเทศ และใหสงหนังสือถึงผูคาปลีกรายใหญของสหรัฐ เชน Costco กับ Walmart 
แจงกรณีการตรวจพบสินคาขาวหอมมะลิแอบอางเครื่องหมายรับรองของกรมการคาตางประเทศ แตไมไดผลิตขาว
หอมมะลิตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

"ทางบรษัิท Riviana ไดรองเรียนปญหาการปลอมปนและแอบอางเครื่องหมายรับรองขาวหอมมะลิไทยมา
เกือบ 5 ปแลว นับจากป 2552 แตไมไดรับการดูแลจากฝายไทย และบริษัทไดประเมินวาขาวหอมมะลิท่ีวางขายใน
สหรัฐปจจุบันท่ีมีเครื่องหมายรับรองของกรมการคาตางประเทศ แตไมไดมาตรฐาน (92%) มีอยูมากกวา 50% หรือ
ครึ่งหนึ่งของขาวหอมมะลิท่ีวางจําหนายท้ังหมด ดังนั้น ฝายไทยควรแกไขปญหานี้อยางจริงจัง เพราะเรื่องนี้เปนท่ีรู
กันในหมูผูนําเขาท่ัวไป หากยังปลอยใหมีปญหาการละเมิดเครื่องหมายรับรองตอไป ก็จะกระทบตอภาพลักษณขาว
หอมมะลิไทย และสรางทัศนคติท่ีไมดีตอเครื่องหมายรับรองดังกลาว แมวาผูบริโภคสหรัฐจะไมใหความสําคัญกับตรา
สัญลักษณ แตใหความสําคัญกับราคาขายเปนหลัก" Mr.De Zeeuw กลาว 

และท่ีสําคัญ หากรัฐบาลไทยยังเพิกเฉยไมยอมแกไขปญหาการปลอมปนและละเมิดเครื่องหมายรับรอง
ตอไป บริษัทก็พรอมท่ีจะเลิกนําเขาขาวหอมมะลิไทย (92%) และจะหันไปนําเขาขาวหอมมะลิท่ีไมไดมาตรฐาน หรือ
ขาวจากเวียดนามท่ีมีขายต่ํากวามาขาย เพ่ือความอยูรอดของบริษัท  

ท้ังนี้ บริษัท Riviana Foods เปนบริษัทลูกของบริษัท Ebro ผูสงออกขาวอันดับ 1ของโลก และยังเปนผู
จําหนายเสนพาสตาอันดับ 2 ของโลก มียอดขายขาวปละ 680.4 ลานเหรียญสหรัฐ ยอดขายพาสตา 459.4 ลาน
เหรียญสหรัฐ โดยผลิตขาวในแบรนด Minute, River Rice, Carolina, Success, Mahatma และ Blue Ribbon 
จากโรงสีขาวของบริษัท และมีการนําเขาขาวจากประเทศตาง ๆ รวมถึงประเทศไทย ปจจุบัน บริษัทถือครองสวน
แบงตลาด 25% ของตลาดขาวหอมมะลิในสหรัฐท้ังหมด 200 ลานเหรียญสหรัฐ  

ดาน น.ส.เบญจวรรณ อุกฤษ อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย) ณ วอชิงตัน กลาววา สํานักงานไดประสาน
กับบริษัท Riviana เพ่ือขอตัวอยางขาวและดําเนินการสุมสํารวจตลาดสินคาขาวหอมมะลิไทยจากผูจําหนายหลาย
รายในเขตวอชิงตัน เวอรจิเนีย และแมรี่แลนด รวมท้ังไดจัดสงตัวอยางขาวหอมมะลิและบรรจุภัณฑ เพ่ือใหกรมการ
คาตางประเทศตรวจสอบ เบื้องตนพบวามี 5 แบรนดท่ีมีการปลอมปนขาวหอมมะลิและมีการประทับตรารับรองขาว
หอมมะลิของกรมการคาตางประเทศ ซ่ึงเปนตราท่ีกรมออกใหกับผูนําเขาท่ีไดมาตรฐานขาวหอมมะลิของไทย  

"เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีนากังวลมาก เนื่องจากสงผลเสียตอภาพลักษณขาวหอมมะลิไทย อีกท้ัง 5 บริษัทท่ีมีการ
ปลอมปนขาว ก็ยังขายขาวหอมมะลิไทยในราคาถูก เปนการดัมพราคาขาวหอมมะลิไทยท่ีไดมาตรฐาน ทําใหผูนําเขา
ขาวหอมมะลิไทย (มาตรฐาน 92%) แบบถูกตองไดรับผลกระทบ ถูกแยงตลาดไป ทาง สคร.ไดเชิญกรมการคา
ตางประเทศเดินทางไปสหรัฐ เพ่ือตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการทางกฎหมายตอไป" น.ส.เบญจวรรณกลาว  
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ขณะท่ีทางบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย White & Case ไดใหความเห็นวาประเด็นนี้อาจทําใหสํานักงาน
สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาสหรัฐ (USPTO) พิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาและสิทธิบัตร
ขาวหอมมะลิไทย ดังนั้น รัฐบาลไทยตองติดตอกับผูผลิต ผูนําเขา และผูสงออกสินคาขาว เพ่ือแจงปญหาปลอมปนท่ี
เกิดข้ึนรวมถึงเพ่ิมความเขมงวดในการสุมตรวจสอบตักเตือนผูท่ีใชขาวเวียดนาม และผูท่ีใชเครื่องหมายรับรองละเมิด  

สวนในระยะกลาง-ระยะยาว รัฐบาลไทยตองดําเนินการตามกฎหมายกับผูปลอมปนและละเมิดดังกลาว 
โดยอาศัยกฎหมายอาหารและยา (Food Drug and Cosmetic Act) หามสินคาท่ีปดฉลากไมถูกตอง หรือปลอมปน
ผานแดน, กฎหมายเก่ียวกับการโฆษณาเท็จ (Lanham Act) ยื่นฟองตอศาลในกรณีท่ีหีบหอผลิตภัณฑกอใหเกิด
ความเขาใจผิด และกฎหมายเครื่องหมายการคา (Trade Mark) โดยเจาของสิทธิ์สามารถขอความรวมมือจาก
หนวยงานศุลกากรสหรัฐในการหามนําเขาสินคาท่ีละเมิด และขอใหศาลมีคําสั่งหามผูละเมิดใหหยุดการดําเนินการ  
ตลอดจนการติดตอกับรัฐบาลเวียดนาม เพ่ือขอความรวมมือการแอบอางใชคําวา Hom Mali บนผลิตภัณฑของ
เวียดนาม สวนในระยะยาว ไทยควรสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับขาวหอมมะลิไทยในสหรัฐ และปรับปรุงกฎระเบียบ 
มาตรฐาน และบทลงโทษ ตลอดจนจัดทําสัญญากับบริษัทผูนําเขา/ผูจัดจําหนายในสหรัฐเก่ียวกับการใชเครื่องหมาย
รับรองของกรมการคาตางประเทศดวย  

ดาน น.ส.ปานจิตต พิศวง รองอธิบดีกรมการคาตางประเทศ กลาววา กรมกําลังอยูระหวางดําเนินการเก็บ
ตัวอยางขาวหอมมะลิท่ีวางจําหนายในสหรัฐเพ่ือตรวจสอบ หากพบวามีการปลอมปนจริง ก็จะตองพิจารณา
ดําเนินคดีในฐานะท่ีกรมเปนเจาของสิทธิเครื่องหมายรับรอง "Thai Hom Mali Rice"  

สวน ร.ต.ท.เจริญ เหลาธรรมทัศน ประธานกรรมการ บริษัท อุทัยโปรดิวส จํากัด และนายกสมาคมผู
สงออกขาวไทย กลาววา ขณะนี้ในสวนของบริษัทยังไมไดรับผลกระทบ เพราะสงออกในลักษณะขาวหอมมะลิพ
รีเม่ียมบรรจุถุง ซ่ึงทางลูกคายังใหความม่ันใจไดวาจะไมมีการปลอมปนแนนอน อยางไรก็ตาม กรมจะตองตรวจสอบ
วามีการบังคับใชกฎหมายปองกันการละเมิดเครื่องหมาย "Thai Hom Mali Rice" ท่ีไปจดคุมครองไวในสหรัฐหรือไม 
เพ่ือไมใหกระทบตอผูสงออกขาวไทยดวยอีกทางหนึ่ง 

อนึ่ง บริษัทผูสงออกขาวหอมมะลิไทยไปยังตลาดสหรัฐ 5 รายแรก ไดแก บริษัทสยามเกรนส, บริษัทนคร
หลวงคาขาว, บริษัทอุทัยโปรดิวส, บริษัทไทยลีการเกษตร และบริษัทเอลลบา บางกอก 
ท่ีมา ประชาชาติธุรกิจออนไลน 
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เวียดนาม 
สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานวา การสงออกขาวชวง

วันท่ี 1-31 พ.ค. 2557 มีจํานวน 585,536 ตัน มูลคา 248.651 ลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 9.7% 
และมูลคาลดลง 9.1% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท่ีสงออกได 648,359 ตัน มูลคา 273.449 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ (FOB) สําหรับการสงออกตั้งแตวันท่ี 1 ม.ค.-31 พ.ค. 2557 มีจํานวน 2.336 ลานตัน มูลคา 1.013 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯโดยปริมาณลดลง 16.2% และมูลคาลดลง 16.3% เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 ท่ีสงออกได 
2.787 ลานตัน มูลคา 1.211 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (FOB)  

ชนิดขาวท่ีเวียดนามสงออกในเดือน พ.ค. ประกอบดวย ขาวขาว 15% จํานวน 281,411 ตัน คิดเปน
สัดสวนประมาณ 48% ของขาวท่ีสงออกท้ังหมด ในขณะท่ีขาวหอมสงออกจํานวน 109,319 ตัน (สัดสวนประมาณ 
19%) ขาวขาว 3-10% จํานวน 103,897 ตัน (สัดสวนประมาณ 18%) สวนท่ีเหลือเปนขาวชนิดอ่ืนๆ เชน ขาว
เหนียว เปนตน ท้ังนี้ตลาดหลักของเวียดนามยังคงเปนตลาดเอเชีย โดยมีการสงออกไปจํานวน 398,200 ตัน 
(สัดสวนประมาณ 68%) ตามดวยตลาดแอฟริกาจํานวน 87,292 ตัน (สัดสวนประมาณ 15%) ตลาดอเมริกาจํานวน 
78,223 ตัน ตลาดยุโรปจํานวน 14,536 ตัน เปนตน 

ทางการรายงานวา ผลผลิตขาวในฤดูการผลิตฤดูรอน (summer autumn rice crop) ในเขตท่ีราบลุม
แมน้ําโขงคาดวาจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวยสงผลใหการเกิดโรคและแมลงศัตรูพืชลด
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นอยลง ทําใหเกษตรกรไดผลผลิตดี ซ่ึงในเขตนี้มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวประมาณ 10.6 ลานไร และคาดวาจะมีผลผลิต
ประมาณ 7-8 ลานตัน โดยราคาขาวเปลือกสดท่ีออกสูตลาดในขณะนี้อยูท่ีประมาณ 4,100-4,500 ดองตอก.ก. 
(ประมาณ 193-212 เหรียญสหรัฐตอตัน) 
ท่ีมา Oryza.com 
 

กัมพูชา 
สํานักงานบริการพิธีการสงออกขาว (Secretariat of One Window Service for Rice Export 

Formality (SOWS-REF) รายงานวา ในเดือน พ.ค. 2557 ท่ีผานมา กัมพูชาสงออกขาวปริมาณ 27,971 ตัน ลดลง 
1.3% เม่ือเทียบกับเดือน พ.ค. ปท่ีผานมาท่ีสงออกจํานวน 28,350 ตัน โดยในชวง 5 เดือนแรกของปนี้ (ม.ค.-พ.ค.) 
กัมพูชาสงออกขาวจํานวน 148,262 ตัน เพ่ิมข้ึน 1% เม่ือเทียบกับจํานวน 146,854 ตัน ในชวงเดียวกันของปกอน  

โดยชนิดขาวท่ีกัมพูชาสงออกในชวงเดือน ม.ค.-พ.ค. 2557 ท่ีผานมาประกอบดวย ขาวหอม Phka Malis 
(Jasmine Rice) จํานวน 55,830 ตัน ขาวขาว (Long Grain White Rice) จํานวน 53,178 ตัน ขาวขาวคุณภาพดี 
(Premium White Rice : Ginger/Neang Khon) จํานวน 12,282 ตัน  ขาวหอม Senkraob/Neangsauy จํานวน 
8,057.5 ตัน ขาวหอม neang malis จํานวน 7,308.3 ตัน ขาวนึ่ง (Parboiled Rice) จํานวน 9,052 ตัน เปนตน 
โดยในกลุมของขาวหอม (Fragrant) นั้นมีจํานวนรวม 73,749.8 ตัน คิดเปนสัดสวน 49.75% ของปริมาณสงออก
ท้ังหมด ขณะท่ีกลุมขาวขาวมีจํานวน 65,460 ตัน คิดเปนสัดสวน 44.15% ของปริมาณสงออกท้ังหมด และกลุมขาว
นึ่งมีจํานวน 9,052 ตัน คิดเปนสัดสวน 6.1% ของปริมาณสงออกท้ังหมด  

ท้ังนี้ ประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญในเดือน ม.ค.-พ.ค. 2557 ประกอบดวย ประเทศฝรั่งเศสจํานวน 28,564 ตัน 
โปแลนดจํานวน 28,008 ตัน เนเธอรแลนด 15,695 ตัน มาเลเซีย 12,047 ตัน เบลเยียม 7,832 ตัน สาธารณรัฐเชค 
7,051 ตัน จีน 6,925 ตัน สเปน 6,314 ตัน สหราชอาณาจักร 5,263 และอิตาลี 3,836 ตัน เปนตน สวนประเทศ
ไทยนั้นมีการนําเขาจากกัมพูชาจํานวน 1,550 ตัน โดยในชวง 5 เดือนแรกของปนี้ กัมพูชาสงออกขาวไปยัง 51 
ประเทศท่ัวโลก 

รัฐมนตรีกระทรวงน้ําและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาไดออกมาเตือนชาวนาวา การขาดแคลนน้ําฝนจะยังคง
มีอยูอยางนอยอีก 1 เดือนนับจากชวงนี้จนถึงกลางเดือนกรกฏาคม โดยพ้ืนท่ีกรุงพนมเปญ, กันดาล, กาปงสปอ, ตา
แกว, ไปรเวง, สวายเรียง, ตะบงคมม, กาปงจาม, โพธิสัต, พระตะบอง, ไพลิน บันเตียเมียนเจย, เสียมเรียบและอุดร
เมียนเจย จะตองพบกับอากาศอุณหภูมิสูงถึง 37 องศาเซลเซียส และมีปริมาณ ฝนนอย  

นาย Ngen Chhay ผูอํานวยการฝายตนกลาเมล็ดพันธุขาว กระทรวงการเกษตร  (the Ministry of 
Agriculture) กลาววา พยากรณอากาศของสัปดาหแรกของฤดูฝน ซ่ึงเริ่มข้ึนเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม พยากรณวาจะ
มีสภาพอากาศแหงแลงในจังหวัดท่ีระบุไวขางตน ซ่ึงแมวาเขาจะกังวล แตนาย Ngen กลาววา สภาพการณปจจุบัน
ยังไมมีแนวโนมวาจะทาใหเกิดผลลัพธการผลิตขาวไดนอยลง แตนาย Khem Sophana ท่ีปรึกษาโครงการจาก 
CEDAC ซ่ึงเปนองคกรการเกษตรทองถ่ิน กลาววา แมจะมีคลองมากกวา 2,000 คลองอยูท่ัวประเทศ แตมีเพียง 
10% เทานั้นท่ีสามารถใชงานไดจริง และชาวนาท่ีไมสามารถเขาถึงแหลงน้ําเหลานั้นไดก็จะไดรับความลําบากมาก
ท่ีสุดจากชวงขาดแคลนนาฝนท่ีมาถึงเร็วข้ึนในปนี้  

ขณะท่ีชาวนาในจังหวัด Battambang กลาววา ชาวนาสวนใหญในชุมชนยังคงตองพ่ึงพาฝนตามธรรมชาติ
อยูมาก แมวาท่ีนาจะอยูใกลแมน้ําหลายสายก็ตาม ท้ังนี้ ฤดูกาลหลักในการปลูกและเก็บเก่ียวขาวของ ปกติจะเริ่ม
ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนกุมภาพันธ และชวงฤดูแลงจะเกิดระหวางเดือนพฤศจิกายนเมษายน 

เม่ือไมนานมานี้ ผูประกอบการขาวกัมพูชาท้ังภาครัฐและเอกชนกวา 70 คน ไดเขารวมกิจกรรมเวิรคชอป 
การพัฒนาเพ่ิมมูลคาขาวและชีวิตความเปนอยูของชาวนา ซ่ึงพบวาผูสงออกตองการใหชาวนาผลิตเมล็ดขาว ท่ีมี
คุณภาพท่ีดีข้ึน ขณะท่ีชาวนาก็ไมมีเงินมากพอท่ีจะซ้ือเมล็ดขาวท่ีมีคุณภาพสูง  

ท้ังนี้ นายฮัน หลัก ประธานสมาคมผูสงออกขาว Mekong Oryza Trade และผูประกอบการโรงสีได
กระตุนใหชาวนาพิถีพิถันในการใชเมล็ดพันธุขาวท่ีมีคุณภาพมาปลูก ซ่ึงปจจุบันขาวในสต็อก มีเพียง 30% เทานั้นท่ีมี
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คุณภาพ ท่ีเหลือไมตรงตามคุณภาพ ฝายชาวนาไดโตแยงวา ระบบโรงสีกดราคารับซ้ือขาวต่ํา สงผลกระทบไปท้ัง
อุตสาหกรรมขาว ทําใหชาวนาไมเกิดแรงจูงใจท่ีพัฒนาขาวของตนเอง พรอมเรียกรองใหเจาของโรงสีเพ่ิมราคารับซ้ือ
ขาว  

ทางดานตัวแทนภาครัฐ นาย Hean Vanhorn รองผูอํานวยการกรมการเกษตร กลาววา กลุมผูปลูกขาว 
ควรรวมมือกันเก็บเมล็ดพันธุท่ีมีคุณภาพเพ่ือการเพาะปลูกในอนาคต ซ่ึงรัฐบาลจะสามารถใหความชวยเหลือในการ
อบรมเทคนิคการปลูกขาวใหกับชาวนา แตรัฐบาลจะไมรับซ้ือเมล็ดพันธุขาว 

เม่ือเร็วๆนี้ นายสก พุฒิวุธ (Sok Puthyvuth) ผูบริหารบริษัท โซมา กรุป ไดรับคัดเลือกใหเปนประธาน
สมาพันธ (president of the Cambodia Rice Federation) คนใหม และไดใหสัมภาษณเก่ียวกับบทบาทและ
วิสัยทัศนของสมาพันธขาว สรุปไดดังนี้  

1. กัมพูชามีองคกรขาวหลักๆอยู 3 แหงซ่ึงยังไมมีความรวมมือกันอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงหากมองภาพรวม
ท้ังหมด จะเห็นความทาทายตั้งแตการหวานเมล็ดจนถึงการปลูกขาว และจากขาวเปลือกไปเปน
ขาวสาร การขนสงและการสงออก แตละองคกรตางรับผิดชอบหนาท่ีตางกันในแตละสวน สวนใหญ
แลวผูสงออกและเจาของโรงสีเปนผูท่ีสงผลกระทบมากท่ีสุด แตเพราะมีปญหาขัดแยงภายในของแต
ละองคกร และมีขอจํากัดในการเขาถึงตลาด ทาใหเกิดการแยงชิงตลาด นอกจากนี้ ปรัชญาการ
จัดการท่ีแตกตางกันของแตละองคกร ดังนั้น รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยจึงริเริ่มกอตั้งสมาพันธนี้ข้ึน  

2. อีกบทบาทหนึ่งของสมาพันธขาวคือเปนตัวแทนของชาวนาซ่ึงเปนรากฐานของกลุมผลิตขาว โดยให
การสนับสนุนการปลูกขาว เชน การเงิน ปุย หรือเทคนิคการปลูกขาวท่ีทันสมัย  

3. สมาพันธไดรวมหารือกับสถาบันการเงินเพ่ือชวยใหผูประกอบการขาวไดเขาถึงแหลงเงินทุนไดมากข้ึน 
ท่ีมา Oryza.com และสํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 
 

พมา 
สมาคมโรงสีขาวพมา (Myanmar Rice Millers Association; MRMA) ไดระบุถึงความจําเปนท่ีจะตองมี

การปรับปรุงโรงสีขาวของพมาใหทันสมัยเพ่ือใหพมาสามารถเพ่ิมการสงออกขาวขาว 5% ใหมากข้ึน เนื่องจากตลาด
ในแถบยุโรปและญี่ปุนมีความตองการขาวชนิดนี้มาก แตในปจจุบันนี้โรงสีขาวของพมามีศักยภาพในการสีขาวไมดี
พอท่ีจะผลิตขาวคุณภาพสูง เพราะขาดท้ังเครื่องจักรในการขัดขาว และแยกขาว (rice polishers and colour-
sorter machines) โดยในขณะนี้พมามีเครื่องจักรท่ีทันสมัยอยูไมถึง 10 เครื่อง ซ่ึงมีกําลังการผลิตรวมแลวประมาณ 
100-400 ตันเทานั้น และจากการท่ีตนทุนการผลิตขาวขาว 5% ของพมาท่ีสูงมาก จึงทําใหโรงสีสวนใหญหยุดการ
ผลิตขาวชนิดนี้ 

ท้ังนี้ สมาคมโรงสีขาวพมา ไดเรียกรองใหทางการพมาใหความชวยเหลือในเรื่องของเครื่องจักรสีขาวท่ี
ทันสมัย แตทางการพมากลับไมใหความสนใจในขอเรียกรองดังกลาว สมาคมโรงสียังระบุดวยวา ขาวขาว 25% ท่ี
พมาผลิตไดซ่ึงสวนใหญสงออกไปยังตลาดในแถบแอฟริกานั้น มักจะขายไดในราคาท่ีต่ําเพราะขาวชนิดดังกลาวไมได
มีการขัดสีในข้ันตอนของการสีขาว ซ่ึงจากการท่ีราคาขาวมีแนวโนมปรับลดลงประกอบกับราคาหนวยไฟฟาท่ีปรับ
สูงข้ึนจึงทําใหผูประกอบการโรงสีรายกลางและรายเล็ก  (small- and medium-sized millers) หลายรายไดหยุด
การสีขาว ซ่ึงจากขอมูลแสดงใหเห็นวาพมามีโรงสีขาวท่ัวไปประมาณ 2,000 โรงมีกําลังการผลิตประมาณ 15-100 
ตัน 
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ฟลิปปนส 
ทางการฟลิปปนส เปดเผยแผนการของโครงการพ่ึงพาผลผลิตขาวในประเทศฉบับใหม โดยตั้งเปาผลผลิต

ขาวเปลือกในปนี้ไวท่ี 19.07 ลานตัน เพ่ิมข้ึนประมาณ 3.4% จากจํานวน 18.44 ลานตัน ในปท่ีผานมา 
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ท้ังนี้ ทางการกําลังวางแผนท่ีจะเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวลูกผสมจากปจจุบันท่ีมีประมาณ 453,518 ไร เปน 
1.7 ลานไร โดยกระทรวงเกษตร (Department of Agricultural; DA) จะเปนผูผลิตเมล็ดพันธุขาวลูกผสมในพ้ืนท่ี
ประมาณ 450,000 ไร สวนท่ีเหลือจะใหเอกชนเขามารวมลงทุนผลิต โดยกระทรวงเกษตรจะใหการชวยเหลือ
ทางดานเทคนิคแกเอกชนท่ีเขารวมโครงการนี้  

ภายใตโครงการนี้ รัฐบาลจะสงเสริมใหเกษตรกรใชเมล็ดพันธุขาวลูกผสมมากข้ึน โดยจะแจกจายให
เกษตรกรท่ีจะเพาะปลูกขาวในชวงฤดูแลงในปการผลิต 2014/15 (พ.ย.-เม.ย.) และในฤดูการผลิตถัดไปจึงจะเริ่ม
จําหนายเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกร 

ทางการไดตั้งเปาผลผลิตขาวเปลือกในป 2015 ไวท่ีจํานวน 20.089 ลานตัน สวนในป 2016 ตั้งเปาไวท่ี
จํานวน 20.519 ลานตัน ทางดานกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประมาณการณวา ในปการผลิต 2014/15 
ฟลิปปนสจะมีผลผลิตขาวประมาณ 12.2 ลานตันขาวสาร มีการบริโภคประมาณ 13.2 ลานตันขาวสาร และมีการ
นําเขาประมาณ 1.8 ลานตันขาวสาร 
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อินเดีย 
องคการอาหารแหงชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานวา สต็อกขาวในคลังของ

รัฐบาล (The central pool) ณ วันท่ี 1 มิ.ย. 2557 มี 28.03 ลานตัน ลดลง 16% เม่ือเทียบกับจํานวน 33.306 
ลานตัน ในชวงเดียวกันของปท่ีผานมา และลดลง 1% เม่ือเทียบกับจํานวน 28.41 ลานตันในเดือน พ.ค. ท่ีผานมา 
ซ่ึงเปนผลจากภาวะราคาขาวในประเทศปรับตัวสูงข้ึนทําใหรัฐบาลจัดหาขาวไดนอยลง อยางไรก็ตามสต็อกขาวใน
ปจจุบันมีจํานวนมากเปน 2 เทาของระดับสต็อกข้ันต่ํา (The buffer and strategic norms) ท่ีรัฐบาลกําหนดไว
สําหรับชวงเวลานี้ท่ี 14.2 ลานตัน 

ในสวนของสต็อกพืชอาหาร (Total food grain stocks) นั้นมีจํานวน 71 ลานตัน ลดลง 9% จากชวง
เดียวกันของปท่ีผานมา แตเพ่ิมข้ึน 11% เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา โดยสต็อกขาวสาลีมีจํานวน 41.586 ลานตัน 
ลดลง 6% จากชวงเดียวกันของปท่ีผานมา แตเพ่ิมข้ึนถึง 21% เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา 
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อิรัก 
กระทรวงการคาของอิรัก (MINISITRY OF TRADE) ประกาศเปดการประมูลซ้ือขาวจํานวนอยางนอย 

30,000 ตัน โดยเปนขาวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อุรุกวัย บราซิล อารเจนตินา หรือขาวหอมจากเวียดนาม 
(VIETNAMESE JASMINE RICE) โดยเปดรับขอเสนอเม่ือวันท่ี 23 มิ.ย. 2557 และขอเสนอตองมีผลไปจนถึงวันท่ี 27 
มิ.ย. 2557 

สวนการประมูลเม่ือวันท่ี 1 มิ.ย. 2557 ท่ีผานมา กระทรวงการคาของอิรักไดประกาศผลการประมูลซ้ือ
ขาวจํานวนอยางนอย 30,000 ตัน ซ่ึงจะตองเปนขาวเมล็ดยาวจากประเทศสหรัฐฯ อุรุกวัย บราซิล อารเจนตินา หรือ
ขาวหอมจากเวียดนาม (VIETNAMESE JASMINE RICE) โดยอิรักไดตกลงซ้ือขาวจํานวนรวม 120,000 ตัน โดยซ้ือ
ขาวอุรุกวัยจํานวน 90,000 ตัน ในราคา 717 เหรียญสหรัฐตอตัน (c&f basis) และขาวสหรัฐจํานวน 30,000 ตัน ใน
ราคา 717.75 เหรียญสหรัฐตอตัน (c&f basis) 
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ไนจีเรีย  
สื่อทองถ่ินรายงานวา รัฐบาลไนจีเรียอยูระหวางวางแผนพัฒนาพันธุขาวพันธุผสมท่ีใหผลผลิตสูง เพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตของประเทศ ซ่ึงเปนไปตามเปาหมายการพ่ึงพาตนเองดานการผลิตขาวภายในป 2558 โดยรัฐมนตรีเกษตร 
ซ่ึงเปนผูลงนามในบันทึกความตกลง (MOU) กับสถาบันเทคโนโลยีดานการเกษตรแอฟริกา (African Agriculture 
Technology Foundation: AATF) เก่ียวกับความรวมมือดานเทคโนโลยีการเกษตร ไดระบุกับสื่อดังกลาววา 
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สถาบันฯ จะใหความชวยเหลือแกรัฐบาลในการสนับสนุนการผลิตขาวพันธุผสม เพ่ือเสริมสรางธุรกิจการเกษตรขาว
พันธุผสมอยางยั่งยืนในแอฟริกาตะวันออก แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกาใต 

รัฐมนตรีเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา สถาบันเทคโนโลยีดานการเกษตรแอฟริกา ซ่ึงปจจุบันกาวเขาสูปท่ี 3 
ของการดําเนินโครงการสนับสนุนการยกระดับการเติบโต (Growth Enhancement Support: GES) ยังให
ความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาวและยกระดับความเปนอยูของเกษตรกรรายยอย 
โครงการดังกลาวใหการสนับสนุนกระทรวงเกษตรในการจัดหาปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรจํานวน 10 ลานราย 

รัฐบาลไนจีเรียมีกําหนดท่ีจะหามการนําเขาขาวภายในป 2558 ซ่ึงเปนเปาหมายท่ีเปนไปไดยาก โดย
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานวา ปจจุบัน ไนจีเรียนําเขาขาวปละเกือบ 3 ลานตัน ซ่ึงสวนใหญเปนการลักลอบ
นําเขา เนื่องจากไนจีเรียผลิตขาวไดปละประมาณ 2.7 ลานตัน ไมเพียงพอตอความตองการใชในประเทศท่ีมีสูงถึง 6 
ลานตัน 
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	ด้าน นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยผลการประมูลเงินกู้เพื่อใช้ในโครงการจำนำข้าววงเงิน 5 หมื่นล้านบาท ที่ได้เปิดประมูลเมื่อวานนี้ (3 มิ.ย.) ว่า ธนาคารออมสินเป็นผู้ชนะการประมูลเต็มวงเงินในอัตราดอกเบี้ย 2.1792%
	ทั้งนี้ มีสถาบันการเงินเข้าร่วมประมูลทั้งหมด 12 ราย รวมเป็นวงเงิน 1.45 แสนล้านบาท สูงเกือบ 3 เท่าของวงเงินที่เปิดประมูลทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่า สถาบันการเงินมีความเชื่อมั่นและมีความต้องการที่จะช่วยเหลือชาวนา
	ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสิน เสนอและชนะการประมูลนั้น ถือเป็นดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าดอกเบี้ย BIBOR ระยะ 6 เดือนที่อยู่ในระดับ 2.2792% และต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาลอายุเดียวกันที่ 3 ปี ขณะที่สถาบันการเงินทุกรายก็เสนออัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกัน
	"เท่าที่เคยประมูล Term Lone รุ่นอายุ 3 ปีมา ไม่เคยมีครั้งใดที่ดอกเบี้ยจะต่ำกว่าพันธบัตรรัฐบาล แสดงให้เห็นว่า สถาบันการเงินเชื่อมั่น และต้องการเข้าร่วมประมูลเพื่อช่วยเหลือชาวนา และรายงานผลการประมูลให้แก่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคสช.รับทราบเรียบร้อยแล้ว
	สบน.จะเริ่มเบิกเงินกู้งวดแรก 3 หมื่นล้านบาท ในวันที่ 6 มิ.ย. นี้ และส่วนที่เหลือ 2 หมื่นล้านบาท จะเบิกในวันที่ 13 มิ.ย. นี้ โดยเมื่อเบิกเงินดังกล่าวแล้ว สบน.จะดำเนินการโอนไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้ ธ.ก.ส.นำไปจ่ายคืนหนี...
	นางสาวจุฬารัตน์ กล่าวอีกว่า การประมูลเงินล็อตต่อไป 4 หมื่นล้านบาท สบน.มีแผนที่จะส่งหนังสือชี้ชวนแผนการประมูลเงินกู้ภายในสัปดาห์นี้ และคาดจะมีการประมูลได้ในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ โดยเงินกู้ดังกล่าวจะเป็นลักษณะ Term Lone อายุใกล้เคียงกับเงินกู้ล็อตแรก มีเงื...
	การประมูลเงินกู้ 4 หมื่นล้านบาทดังกล่าว จะนำไปใช้คืนธ.ก.ส.ที่ได้นำสภาพคล่องไปสำรองจ่ายหนี้จำนำข้าวแก่ชาวนาในช่วงที่ผ่านมา โดยจะหารือกับธ.ก.ส.ว่า ต้องการเบิกทั้งหมดในรอบเดียว หรือต้องการเบิกครั้งละ 2 หมื่นล้านบาท
	"คสช.อนุมัติให้เรากู้ได้ 9.243 หมื่นล้านบาท แต่ขณะนี้ เรามีแผนในจำนวน 9 หมื่นล้านบาทก่อน โดยส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2.43 พันล้านบาทนั้น เราจะรอให้การเก็บเกี่ยวข้าวของภาคใต้เรียบร้อยก่อน ซึ่งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนก.ค. นี้" นางสาวจุฬารัตน์ กล่าว
	คณะรัฐมนตรีรัฐบาลที่ผ่านมา อนุมัติวงเงินการกู้เพื่อใช้ในโครงการจำนำข้าวปี 2556/57 ในวงเงิน 1.3 แสนล้านบาท แต่ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเงินคืนจากการระบายข้าวไปบ้างแล้ว ทำให้เหลือวงเงินที่ต้องการกู้จริง จำนวน 9.243 หมื่นล้านบาท
	ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
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